
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสิปปนนท  เกตุทัต 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

______________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

๑.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ     ประธาน 
   (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 
๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 
๓. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
๔. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
๕. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
๘. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
๙. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ กรรมการ 
       การศกึษา         
๑๐. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 
๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

     (นายมนญู  ปญุญกรยิากร  รองปลัดกระทรวงฯ  แทน) 
๑๒. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

   (นายทวนชัย  ลมูลสวาง   
    ผูตรวจราชการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  แทน) 

๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิกรรมการ 
   (นางชตุินาฏ  วงศสุบรรณ   
    รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายฯ  แทน) 

๑๔. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
   (นางวลัยรัตน  ศรอีรณุ  รองผูอํานวยการฯ  แทน) 
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๑๕. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
     (นางทรงพร โกมลสุรเดช   
     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสาร แทน)  

๑๖. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 
   (นางสาวเสาวณี  มุสิแดง    
   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 

๑๗. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กรรมการ 
    (นางสิรพิร  ถาวโรฤทธิ์   
     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ  แทน) 

๑๘. นายเกรยีงศักดิ์     เจริญวงศศักดิ์   กรรมการ 
๑๙. นายเจต       ประภามนตรีพงศ   กรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารยชนะ   กสิภาร    กรรมการ 
๒๑. นายชิงชัย     หาญเจนลักษณ   กรรมการ 
๒๒. นายทองอยู     แกวไทรฮะ    กรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารยทองอนิทร  วงศโสธร    กรรมการ 
๒๔. ศาสตราจารยธีรวุฒ ิ   บุณยโสภณ    กรรมการ 
๒๕. นายนภดล     ทองนพเกา    กรรมการ 
๒๖. นายนิพนธ     สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
๒๗. นายนุชากร      มาศฉมาดล    กรรมการ 
๒๘. นายประทีป     วีระพฒันนริันดร   กรรมการ 
๒๙. นายประพล     วิระพรสวรรค   กรรมการ 
๓๐. นายปรีดา     ประพฤติชอบ   กรรมการ 
๓๑. นายพนม     พงษไพบูลย    กรรมการ 
๓๒. รองศาสตราจารยพรจันทร   สุวรรณชาต    กรรมการ 
๓๓. รองศาสตราจารยพฤทธิ ์   ศิริบรรณพทิักษ   กรรมการ 
๓๔. ศาสตราจารยไพฑูรย   สินลารัตน    กรรมการ 
๓๕. นายไพฑูรย     จัยสิน    กรรมการ 
๓๖. นายมานิจ     สุขสมจติร    กรรมการ 
๓๗. ศาสนาจารยมาโนช    แจงมุข    กรรมการ 
๓๘. ศาสตราจารยยงยุทธ   ยุทธวงศ    กรรมการ 
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๓๙. ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอจัฉรยิะ    กรรมการ 
๔๐. นายวัชรินทร    ศรีบุรินทร    กรรมการ 
๔๑. นายวิทธยา     บรบิูรณทรพัย   กรรมการ 
๔๒. รองศาสตราจารยวุฒิสาร   ตันไชย    กรรมการ 
๔๓. ศาสตราจารยศรีราชา   เจริญพานชิ    กรรมการ 
๔๔. นายสมหมาย     ปาริจฉัตต    กรรมการ 
๔๕. นายสุทธินันท    ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๔๖. นายสุเทพ     สุริยาอัมฤทธิ์    กรรมการ 
๔๗. ศาสตราจารยสุมน      อมรววิัฒน    กรรมการ 
๔๘. ศาสตราจารยสุรพล    นิติไกรพจน    กรรมการ 
๔๙. นายสุวัฒน     เงินฉํ่า    กรรมการ 
๕๐. นายอมรวิชช    นาครทรรพ    กรรมการ 
๕๑. นายอมเรศ     ศิลาออน    กรรมการ 
๕๒. นายอํานาจ       กุสลานันท    กรรมการ 
๕๓. นายอําพล     จินดาวฒันะ    กรรมการ  
๕๔. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

     (รองศาสตราจารยธงทอง  จันทรางศุ) 
กรรมการที่ไมมาประชุม 

๑. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมมจติโต)      ปฏิบัติศาสนกิจ 
๒. พระเทพปรยัิติวิมล  (แสวง  ธมเมสโก)      ปฏบิัติศาสนกิจ 
๓. ศาสตราจารยพงษศักดิ์   อังกสิทธิ ์            ติดภารกิจ 
๔. ศาสตราจารยวิริยะ   นามศิริพงศพันธุ            ติดภารกิจ 
๕. ศาสตราจารยวิรุณ   ตั้งเจริญ             ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม    
      หนวยงานที่เก่ียวของ 

๑.  นายเสนห   ขาวโต                           รองเลขาธิการ กพฐ. 
๒.  นายสุธรรม   นทีทอง    เลขานุการรัฐมนตรีวาการ 

               กระทรวงศึกษาธิการ  
๓.  นางสาววิภา     โอสถารมย              ผูอํานวยการสํานักติดตามและ 
                                                            ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๔.  นางมณรีัตน   ธีระเดชากุล      ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน  
                 การมธัยมศึกษา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นายนพพร   สุวรรณรจุ ิ                                   รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นางสุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ            ทีป่รึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
๓. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม    ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานกศ.และพัฒนาการเรียนรู และ 

                                                                  รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานระบบการศกึษา 
๔. นางสุทธศรี  วงษสมาน                                ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา  และ 
        รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา 
๕. นางสาววัฒนา   อาทติยเที่ยง       ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๖. นายกองเกียรติ   สหวรรณางกูร                        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
๗. นายกิตติรตัน  มังคละคีร ี                         ผูอาํนวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
๘. นางอุมาพร  หลอสมฤด ี                          ผูอาํนวยการสํานักประเมินผลการศึกษา 
๙. นางสาววรัยพร  แสงนภาบวร       ผูอํานวยการศูนยพัฒนากศ.ระหวางประเทศ 
๑๐. นางสาวประภาพรรณ  ไชยวงษ                   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๑๑. นางอัมพร  พงษกังสนานันท                ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพนัธการศึกษา 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
 กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ) 
แจงใหประธานและที่ประชุมทราบวา การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่  
๑/๒๕๕๒ และเนื่องจากเปนการประชุมครั้งแรกของประธาน (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) จึงขอชี้แจงเบื้องตนวา ที่ประชุมนี้มีภารกิจการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง ๑๖ คน กรรมการที่เปนผูแทน
องคกรตาง ๆ ๑๑ คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ๓๐ คน รวมทั้งหมด ๕๙  คน 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑ 

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมวา ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการ
ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ใหกรรมการสภา
การศึกษาทุกทานพิจารณาเรียบรอยแลว  
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ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ โดยผูอํานวยการสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขอแกไขในหนา ๑๙  ความวา มติที่ประชุมขอ ๒ 
เห็นชอบใหจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด ใหตัดคําวา “จังหวัด” ออก เพราะมีการ
อภิปรายแลววากรณีจะเปนจังหวัดหรือไม ใหนําไปพิจารณาอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  เร่ืองเพื่อพิจารณา : ขอเสนอการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา  
 (มัธยมศึกษา) ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการศึกษาและวิเคราะห 
 ขอมูลเพื่อการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ ขอหารือที่ประชุมวา มีผูแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจะขอ
อนุญาตเขารับฟงการประชุมเฉพาะในวาระนี้ไดหรือไม ซึ่งประธานเห็นควรใหดําเนินการ
ประชุมโดยคณะกรรมการสภาการศึกษากอน  หากมีประเด็นใดที่ตองการขอความเห็น
เพิ่มเติมจากผูที่เกี่ยวของ จึงจะเชิญผูแทนเขามาใหคําตอบ จากนั้นไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 นายสุวัฒน  เงินฉํ่า ในฐานะประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา ดานการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา รายงานที่ประชุมวา คณะอนุกรรมการ
ไดรับมติสภาการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ใหพิจารณาเรื่องการตั้งเขตพื้นที่
การศึกษา (มัธยมศึกษา) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมทั้งหมด ๔ ครั้ง รวมทั้งหารือ
เกี่ยวกับรายละเอียดรวมกับฝายเลขานุการหลายครั้ง จึงไดเอกสารที่นําเสนอในวันนี้  
 เลขานุการอนุกรรมการฯ (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายเสนห ขาวโต) นําเสนอสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

๑.  มาตรการระยะสั้น  สพฐ. ไดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในสพฐ. และการเพิ่มความเปนอิสระ
และความคลองตัวของความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา  

จากมาตรการดังกลาว ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
๑)  จัดตั้งกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ทั้งระดับกอนประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๒) จัดตั้งสํานักการบริหารมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเปนการภายในสพฐ. เพื่อเชื่อมโยง

การบริหารจัดการมัธยมศึกษา  
๓) ศึกษารูปแบบของโรงเรียนเพื่อกระจายอํานาจใหเต็มรูปแบบและชัดเจนตามสภาพ

บริบทของโรงเรียน  
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๔) เสนอกคศ.ปรับเกณฑการแตงตั้งโยกยายผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนสายมัธยม 
และมีการแยกการสอบขึ้นบัญชีระหวางประถมกับมัธยม เสนอกคศ. แตกคศ.เห็นวาหลักการ
ตาง ๆ ดีอยูแลว ไมเห็นชอบกับหลักการที่เสนอไป  

๒.  การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดศึกษา
วิเคราะห ตามประเด็น ดังนี้ 
  ๒.๑ เหตุผลและความจําเปนของการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 

๑) ปญหาคุณภาพการศึกษา 
๒) ความแตกตางของวัฒนธรรมการบริหารจัดการองคกร 
๓) จํานวนศึกษานิเทศกมีจํากัด 
๔) การบริหารงานบุคคล โดยคํานึงถึงเรื่องการถวงดุลและการตรวจสอบ

เปนสําคัญ  
๕) กฎหมายและวิธีดําเนินการที่ไมเอื้อตอการเปนนิติบุคคล  

๒.๒  หลักการในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  
๑) ยึดมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนหลัก คือการ

จัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาตองคํานึงถึงการมีเอกภาพดานนโยบาย ความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ การกระจายอํานาจ  การกําหนดมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพ   

๒) คํานึงถึงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
มัธยมศึกษา  

๓) คํานึงถึงผลกระทบในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ใหมี
ผลกระทบนอยที่สุด  

๔) ใหมีองคกรกลาง ในการประสานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัด  

๕) คํานึงถึงขอจํากัดดานทรัพยากรและบุคลากร  
  ๒.๓  หลักเกณฑในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ เปนหลัก ซึ่งกําหนดวาการบริหารราชการและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขต
พื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความ
เหมาะสมดานอื่น ๆ  
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๒.๔  อํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงเดิม 
ภาระงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘๕ เขตเดิม รับผิดชอบสถานศึกษาในระดับ

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา 
คือโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 

๒) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คือโรงเรียนที่อยูกรมสามัญศึกษาเดิม และประสานสงเสริม
โรงเรียนขยายโอกาสและสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

๒.๕  รูปแบบ จํานวนและขนาดของเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
รูปแบบของเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) มี ๓ รูปแบบ คือ   
๑) รูปแบบที่ ๑  รูปแบบที่ยึดเขตพื้นที่โดยคํานึงถึงพื้นที่จังหวัดเปนหลัก 

มี ๗๖ เขตพื้นที่ 
ขอดี  สอดคลองกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ สอดคลอง

กับหนวยราชการของกระทรวงมหาดไทย  บุคลากรมีขวัญกําลังใจตอการสงเสริมการบริหาร
จัดการคุณภาพ มีการประสานงานภายในจังหวัดกับหนวยงานอื่น ๆ  

ขอจํากัด มีปริมาณสถานศึกษาและจํานวนประชากรวัยเรียนที่แตกตาง
กันมาก เชน ในกรุงเทพฯ มี ๑๑๗ โรงเรียน สวนระนองมีประมาณ ๗ โรงเรียน เปนตน 

๒)  รูปแบบที่ ๒  รูปแบบที่ยึดเขตพื้นที่จังหวัด มี ๗๖ และมีกลุมจังหวัด
หรือ cluster เพื่อทําหนาที่ใหจังหวัดตาง ๆ ที่อยูใกลเคียงกัน มีบริบทที่คลายกันมารวมกลุม
กัน เพื่อประสานพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและอื่น ๆ  

ขอดี  เชนเดียวกับแบบที่ ๑ แตเพิ่มเรื่อง cluster คือกลุมจังหวัด เพื่อ
รวมคิด รวมแลกเปลี่ยนความเห็น ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

ขอจํากัด  เขตพื้นที่ที่เปนเจาภาพของ cluster มีภารกิจเพิ่มข้ึนในการ
ประสานงานกับจังหวัดใกลเคียงหรือจังหวัดที่อยูใน cluster เดียวกัน 

ขนาดของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ ๒ มี ๓ 
ขนาด คือ  ขนาดใหญ   หมายถึง มีโรงเรียนในจังหวัด ๕๐ โรงเรียนขึ้นไป มี ๑๓ เขต  

ขนาดกลาง  หมายถึง มีโรงเรียนในจังหวัด ๒๐-๔๙ โรงเรียน มี ๓๘ เขต  
ขนาดเล็ก  หมายถึง มีโรงเรียน ๑๙ โรงเรียนลงมา มี ๒๕ เขต  
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 ๓)  รูปแบบที่ ๓ ใชวิธีการรวมจังหวัดที่อยูใกลเคียงกันและมีบริบท
คลายคลึงกัน มีจํานวน ๔๙ เขต   

ขอดี  คํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร การคมนาคม และการรวมกลุมจังหวัด
ใน ๔๙ เขต และวางแผนการจัดอัตรากําลังบุคลากรและงบประมาณไดงาย 

ขอจํากัด อาจมีการขัดแยงกันเรื่องการจัดตั้ง ที่ตั้งเขตพื้นที่การศึกษา
เพราะมีหลายจังหวัด ไมสอดคลองกับระบบการบริหารราชการของจังหวัด การระดม
ทรัพยากรจากภาคสวนตาง ๆ ขาดความเปนเอกภาพ การประสานงานกับเขตพื้นที่เดิมขาด
ความคลองตัว วิธีการไดมา การสรรหาองคคณะบุคคลอาจมีปญหาเรื่องสถานภาพ สถานที่
และภมูิลําเนา  

 ขนาดของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบที่ ๓ มี ๓ ลักษณะ คือ ๑) เขต
พื้นที่ที่มี ๑ จังหวัด มี ๒๗ เขต ๒) เขตพื้นที่ที่รวม ๒ จังหวัดเขาดวยกัน มี ๑๗ เขต ๓) เขต
พื้นที่ที่รวม ๓ จังหวัดเขาดวยกัน มี ๕ เขต  

๒.๖  โครงสรางเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
ใชโครงสรางเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน 
๒.๗ กรอบอัตรากําลัง  
๑)  รูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ ๒  เปนดังนี้ 
ขนาดใหญ มีบุคลากร ๓๐ คน  ขนาดกลาง มีบุคลากร ๒๕ คน และขนาดเล็ก 

มีบุคลากร ๒๐ คน ซึ่งรวมบุคลากรในรูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ ๒ ประมาณ ๑,๘๔๐ คน โดย
ใชวิธีการเกลี่ยบุคลากรมาจากเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ซึ่งเดิมมีรองผูอํานวยการเขตพื้นที่ซึ่ง
เคยเปนรองผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด ๙๕ คน ศึกษานิเทศกซึ่งเปนบุคลากรที่อยูกรม
สามัญศึกษาเดิม ประมาณ ๗๖๐ คน บุคลากรอื่นในเขตพื้นที่ที่เปนบุคลากรที่มาจากประถม 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพื้นที่เดิม  ๔๕๖ คน ขอใชอัตราวาง 
๓๐๐ คน และสวนที่เหลือ ๒๒๙ คน ใชวิธีจางเหมาบริการ  

๒)  รูปแบบที่ ๓  เขตพื้นที่การศึกษาที่รวมตั้งแต ๒ จังหวัดขึ้นไปมี ๒๒ เขต 
บุคลากรเขตละประมาณ ๔๐ คน  และเขตพื้นที่การศึกษาที่มี ๑ จังหวัด มี ๒๗ เขต บุคลากร
เขตละประมาณ ๒๐ คน ซึ่งรวมบุคลากรในรูปแบบที่ ๓ ประมาณ ๑,๔๑๕ คน โดยใชวิธีการ
เกล่ียบุคลากรมาจากเขตพื้นที่การศึกษาเดิมเชนเดียวกับรูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ ๒  

๒.๘  แนวทางในการดําเนินการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
๑) ชื่อเขตพื้นที่ใชคําวาเขตพื้นที่การศึกษา ตามดวยชื่อจังหวัด(มัธยมศึกษา) 

เพื่อให เกิดความแตกตางจากเขตพื้นที่ที่มีอยู เดิม เชน เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร 
(มัธยมศึกษา)  
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๒) ดานอาคารสํานักงานและสถานที่ตั้ง ใชอาคารสํานักงานที่มีอยูเดิม เชน 
อาคารสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด อาคารสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ซึ่งบางสวน
ไมไดใช หรืออาจใชศูนยราชการซึ่งมีอยูแลว ไมกอสรางใหม อาจปรับปรุงเล็กนอย  

๓) ดานอัตรากําลัง ไมเพิ่มอัตรากําลัง ใชวิธีการเกลี่ยจากคนที่ทํางานในเขต
พื้นที่เดิมมาอยูดวยความสมัครใจ  

๔) ดานงบประมาณ ใชงบดําเนินการเขตละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามขนาดของเขตพื้นที่การศึกษา  สวนครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร รถยนต อาจตองใช
งบประมาณอีก  แตสมาคมผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแหงประเทศไทยใหขอมูลวา ในหลาย
จังหวัดเตรียมคอมพิวเตอรหรือครุภัณฑตาง ๆ ไวแลวพอสมควร  

๒.๙  การสงเสริมการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
ใหมีคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด ซึ่งมีองคประกอบที่

ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ คือ ประสานนโยบาย ประสานการใช
ทรัพยากร สนับสนุนดานวิชาการและเสนอแนะการพัฒนาตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง
ภายในจังหวัดระหวางเขตพื้นที่การศึกษา  

๒.๑๐  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
อนุกรรมการฯ มีความเห็นเปน ๓ แนวทาง คือ 
๑) ใหมีการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชกฎหมายเดิม 
๒) ใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลวจึงดําเนินการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาใหม 
๓) ใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ๓ ฉบับ คือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แลวจึงดําเนินการประกาศเขตพื้นที่การศึกษาใหม 

๒.๑๑  ประโยชนที่เกิดจากการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
๑)  การบริหารงานวิชาการมีคุณภาพและเกิดความชัดเจน มีบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการกําหนดภารกิจตาง ๆ ทําใหการบริหารงานชัดเจนขึ้น 
สงผลตอคุณภาพของนักเรียน 

๒)  มีกลไกในการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถโยกยาย แตงตั้งผู
ที่มีความรูความสามารถไดตรงตามสายงาน  



 ๑๐

๓) การจัดสรรงบประมาณมีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพตรงตาม
เปาหมาย  

๔)  มีความคลองตัวในการเชื่อมประสานกับหนวยงานทุกระดับ เนื่องจาก
องคกรมีขนาดเล็กลง 

๒.๑๒  ผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
๑)  จํานวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเดิมลดลง คือ กรุงเทพฯ จึงอาจ

ปรับลดลงเหลือ ๑ เขต จากเดิมมี ๓ เขต และจัดตั้งเปนเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ๑ เขต 
๒)  จําเปนตองปรับจํานวนบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาเดิม 
๓)  จําเปนตองกระจายงบประมาณจากเขตพื้นที่การศึกษาเดิมไปยังเขตพื้นที่

การศึกษา (มัธยมศึกษา)  
๒.๑๓  ผลการทดสอบทางการศึกษา  พบวา ผล O-Net ในป ๒๕๔๕ กอนที่จะ

มีการรวมกันของประถมศึกษากับมัธยมศึกษา ถึงป ๒๕๕๐ หลังจากมีการรวมกันแลวลดลง
ตามลําดับ เกือบทุกวิชา  

ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. เห็นชอบในขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับหลักการจัดตั้งเขตพื้นที่

การศึกษา (มัธยมศึกษา) อํานาจหนาที่ของเขตพื้นที่มัธยมศึกษาซึ่งใชอํานาจหนาที่เดิม แนว
ทางการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา และหลักการการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัด  
 ๒. เลือกรูปแบบและจํานวนเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) รูปแบบที่ ๑ คือเขต
พื้นที่มัธยมศึกษาที่ยึดเขตจังหวัด ๗๖ เขต รูปแบบที่ ๒ ยึดเขตจังหวัด ๗๖ เขต และมี cluster 
รูปแบบที่ ๓ เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งรวมจังหวัดใกลเคียงกัน มี ๔๙ เขต  
 ๓. แนวทางปฏิบัติดานกฎหมายในการดําเนินการจัดตัง้เขตพืน้ที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)   

๓.๑ ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยใชกฎหมายเดิม  
๓.๒ แกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวจึง

ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)   
๓.๓ แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของแลวจึงประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา 

(มัธยมศึกษา)  
 ๔. พิจารณามอบแนวทางใหสพฐ.ดําเนินการในกรณีที่เลือกแนวทางปฏิบัติดาน
กฎหมายเรียบรอยแลว  
 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑) 



 ๑๑

นายสุวัฒน  เงินฉํ่า  ชี้แจงเพิ่มเติมวา คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวาแมในปจจบุนัมี
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีความแตกตางกัน เชน จังหวัดนครราชสีมามี ๗ เขต สวนบางจังหวัดมี
เพียง ๑ เขต แตละเขตพื้นที่เปนอิสระขึ้นตรงตอสพฐ. ทําใหการบริหารจัดการไมเกิดการ
ประสานกันเรื่องนโยบาย เรื่องการดําเนินการบางเรื่อง  รวมทั้งมีสถานศึกษาอื่นที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน เอกชน หรือแมแตการศึกษานอกโรงเรียน  จึงควรมีกลไกรองรับเชิง
นโยบายมาตรฐานการทํางาน วิธีทํางานที่ประสานเชื่อมโยงกัน โดยใหมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดขึ้น มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมี
กรรมการคือ หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด  

การพิจารณา 
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในหลักการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
โดยใหขอคิดเห็นวา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษา คือ การ
บริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการประสานกับทุก
หนวยการศึกษาทุกระดับ แตมีขอสังเกตวา การบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพ หากมีการ
แยกพื้นที่มัธยมแลว แนวความคิดที่มัธยมซึ่งมีความพรอมดานวิชาการจะเปนพี่เล้ียงใหประถม
ได ก็อาจแยกสวนไปดวย  
 สําหรับประเด็นเรื่องการใชชื่อเขตพื้นที่การศึกษา อาจไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ ตองการใหเขตพื้นที่การศึกษามีความเบ็ดเสร็จในการ
บริหารงาน ๔ งาน คือ งบประมาณ บุคลากร วิชาการ และการบริหารงานทั่วไป แตถาจะแยก
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา แลวใชชื่อเขตพื้นที่เปนชื่อเดิม จะทําใหเกิดความสับสนกับบุคคลที่
เกี่ยวของ  

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ขอหารือที่ประชุมวา  รูปแบบที่ ๒ ยึดเขตจังหวัด 
๗๖ เขต และมี cluster จะมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ ตางจากรูปแบบที่ 
๑ คือเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ยึดเขตจังหวัด ๗๖ เขตอยางไร เพราะฉะนั้นอํานาจบริหารจัดการ
เชิงงบประมาณจะเหมือนกับระบบจังหวัดบูรณาการที่มี ๑๘ cluster หรือไม 

นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  ชี้แจงเรื่อง การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จะตองอางถึงมาตรา ๔ เชื่อมโยงกับมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ไดออกเปนกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับ
และประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ระบุวา การศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง 
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา



 ๑๒

ซึ่งอยูในสวนเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จะอยูในสพฐ.เหมือนเดิม แต
มีแบงสวนการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่คลองตัว ชัดเจนและประสิทธิภาพ 

นายไพฑูรย จัยสิน  เห็นชอบในหลักการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) และ
เสนอวา ควรมีการปฏิรูปการศึกษาคูขนานไปดวย เนื่องจากเห็นวาในระยะที่ผานมายังมีปญหา
การศึกษา เชน คุณภาพการศึกษามีสภาพดอยลง คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนลดลง ความ
รุนแรงในการทํารายตบตีกัน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนตน 

ศาสตราจารยสุมน   อมรวิวัฒน   เ ห็นดวยกับการจัดตั้ ง เขตพื้นที่การศึกษา 
(มัธยมศึกษา) และเห็นวาควรจะใชรูปแบบที่ ๒ เหตุผลคือ การบริหารการศึกษาที่เปนลักษณะ 
cluster จะทําใหเกิดลักษณะความรวมมือ รวมคิด รวมทํา และลักษณะเครือขายของ cluster 
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางไรก็ตามตองระวังในเรื่องการเกลี่ย การรวม วาจังหวัดใด
เปนแมขาย จังหวัดใดเปนเครือขาย เนื่องจากจะทําใหเกิดความออนไหวเชิงอํานาจ ซึ่งเมื่อ
แยกเขตพื้นที่แลวตองไมแตกแยก และตองมีจุดหมายเดียวกันคือ คุณภาพของนักเรียน  
 นอกจากนี้ จําเปนตองปรับระบบการนิเทศการศึกษาใหม โดยตองมีการพัฒนา
ศึกษานิเทศกใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเนื้อหาสาระและกระบวนการ
เรียนรู เพราะศึกษานิเทศกเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนทั้งในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ทั้งนี้แนวความคิดที่วาระดับมัธยมศึกษามีเนื้อหาสาระที่สูงกวาระดับประถมศึกษา 
เปนแนวความคิดที่กาวไมทันแลว เนื่องจากเนื้อหาสาระทางการศึกษาไมถูกจํากัดอยูเฉพาะ
หองเรียนอยางเดียว แตยังมีแหลงเรียนรูตาง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นความเขาใจในการรวมมือ
กันทํางานทางการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญและเปนหนาที่ของสภาการศึกษาที่จะตองขับเคล่ือน
ใหทุกองคกร ทุกฝายไดทํางานรวมกันอยางใกลชิด และใชทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร
รวมกันใหมากที่สุด  

ศาสตราจารยสุรพล  นิติไกรพจน ไดตั้งประเด็นคําถามวา เพราะเหตุใดขอเสนอ
เกี่ยวกับมาตรการระยะสั้น ในเรื่องการบริหารบุคคลที่ทางคณะอนุกรรมการฯ เสนอให กคศ. 
พิจารณาจึงไมไดรับความเห็นชอบจาก กคศ. ซึ่งมาตรการดังกลาวถานําไปสูการปฏิบัติไดจะ
ชวยแกปญหาใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาไดทันความตองการ เพราะการแยกเขตพื้นที่
การศึกษา (มัธยมศึกษา) นั้น จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกอน 

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เห็นวา แนวคิด
เรื่องปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญ คือ มีความประสงคใหเขตพื้นที่เปนพี่เล้ียงของสถานศึกษา 
เพราะคุณภาพการศึกษาของผูเรียนอยูที่สถานศึกษา ฉะนั้นความเปนอิสระคลองตัวของ
สถานศึกษาเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนกรมสามัญเดิม ซึ่งสมศ.เสนอวาพรอมที่จะเปน



 ๑๓

นิติบุคคล ดังนั้นตองใหทําคูขนานกันไป ซึ่งการตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) อยางไรก็
ตองแกไขกฎหมาย   

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชี้แจงวา มาตรการระยะสั้น สพฐ.ได
ดําเนินการพอสมควร เชน เรื่องการจัดตั้งสํานักมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดตั้งกลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพในแตละจังหวัด เปนตน สําหรับเรื่องการกระจายอํานาจเปน ๔ รูปแบบนั้น 
พบวา ถาตองการกระจายอํานาจเต็มที่ จะตองแกไขกฎหมายเชนเดียวกัน เพราะแมแตเรื่อง
การใหการใหโรงเรียนเปนหนวยเบิกจายงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ก็มีโรงเรียนที่ผานการ
กล่ันกรองของกระทรวงการคลังใหเปนหนวยเบิกจายจริงๆ ไดเพียง ๑๖๔ โรง แตละโรงตอง
สรรหาบุคลากรเพิ่มอีก ๓ คน ทําใหเปนภาระกับโรงเรียนเปนอยางมาก  
 สําหรับเรื่องไดเสนอ กคศ. แกไขหลักเกณฑการแตงตั้ง โยกยายผูบริหาร สถานศึกษา
และครูผูสอนฯ ยังมีประเด็นที่เปนปญหาไดแก เรื่ององคประกอบ ของ อกคศ.เขตพื้นที่
การศึกษาใหมีผูแทนทั้งฝายประถมและมัธยมนั้น พบวา คนที่มาอยูมัธยม คือคนเคยอยู
ประถมเดิม ประมาณ ๓๘ คน ซึ่งเปนขอจํากัดอันหนึ่งทําใหไมสามารถคลี่คลายปญหาได 
รวมถึงปญหาคนที่อยูเขตพื้นที่การศึกษารอบนอก ไมสามารถจะยายเขาไปในเขต ๑ ได แต
เมื่อใดเปนจังหวัด ปญหาขอจํากัดการแบงเขตพื้นที่ระหวางเขตก็จะนอยลง  

เลขานุการอนุกรรมการฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา เรื่องนิติบุคคลของโรงเรียนไดดําเนินการไป
มากพอสมควรแลว โดยไดศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปน ๔ กลุม คือ 

กลุมที่ ๑) คือ กลุมโรงเรียนจุฬาภรณ  โดยใหเปนนิติบุคคลและสามารถจะบริหาร
ใกลเคียงกับมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งตองแกไขกฎหมายดวย ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู 
 กลุมที่ ๒) กลุมโรงเรียนทั่วไป ที่เปนโรงเรียนขนาดใหญ เชน โรงเรียนประจําจังหวัด  
โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีความพรอมในการกระจายอํานาจอยาง
สมบูรณก็ตองแกไขกฎหมายเชนเดียวกัน เพราะวากฎหมายที่มีอยูคือ มาตรา  ๓๕ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหโรงเรียนเปนนิติ
บุคคลอยางเดียว แตเรื่องการกระจายอํานาจไดกําหนดไวในมาตรา ๓๙ ก็เพียงแตวาให
กระจายอํานาจทั้ง ๔ ดานไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกฤษฎีกามีมติไม
เห็นชอบเนื่องจากวาไปขัดกับกฎหมายอื่น 
 กลุมที่ ๓) กลุมโรงเรียนที่ยังไมมีความพรอมสมบูรณจะกระจายอํานาจใหบางสวน บน
พื้นฐานความสามารถ และความพรอม ในที่สุดแลวโรงเรียนขนาดเล็กก็ไมสามารถจะบริหาร
จัดการแบบนี้ได จึงตองอาศัยเขตพื้นที่เขาไปรวมคิด รวมทํา หรือไปทําแทนในบางเรื่อง  



 ๑๔

สําหรับเรื่องที่สภาการศึกษาไดเสนอไปยังกคศ. คือ หลักเกณฑการยายผูบริหาร ครู 
และรวมถึงการแยกบัญชีการสอบคัดเลือกเขาสูตําแหนงของผูบริหารฝายประถม และฝาย
มัธยม เมื่อกคศ. ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ผลสรุปก็คือ อนุกรรมการสวนใหญเห็นวา 
หลักเกณฑ วิธีการตางๆ ที่ใชอยูดีอยูแลว ขอเสนอใหมีความชัดเจนตางๆ จะเปนภาระของ
อกคศ.มากเกินไป ทําใหอกคศ.ใชดุลยพินิจที่แคบลง สําหรับเรื่องการแยกบัญชี กคศ. ก็มี
ความเห็นวาหากมีการแยกบัญชีก็เหมือนกับเปนการจํากัดสิทธิของคน และอีกประการหนึ่งคือ
บัญชีก็ยังไมหมดอายุดวย ซึ่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เรื่องของการ
แยกบัญชี ขณะนี้มีข้ึนบัญชีสอบอยูแลว หากไปปรับเปล่ียนก็อาจจะเกิดกรณีมีการรองเรียนกัน
ได เพราะวาจะมีผูที่สอบขึ้นบัญชีไวเสียประโยชน  

นายอําพล จินดาวัฒนะ หารือที่ประชุมวา หากมีการแยกเขตพื้นที่การศึกษา 
(มัธยมศึกษา) ผูประสานคือใคร เนื่องจากจะเกิดมีพื้นที่ทับซอนข้ึน ทั้งนี้โรงเรียนใหญและ
โรงเรียนเล็กมีเขตพื้นที่อีกแบบหนึ่งซึ่งไมเหมือนกันและทับซอนกันอยู จะสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนหรือไม  

นายสุวัฒน  เงินฉํ่า ชี้แจงวา ผูที่จะทําหนาที่ประสานมีอยู ๒ สวน คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังดูแลทั้งประถมและมัธยมศึกษา และคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด เมื่อมีทั้งสองสวนก็จะทําใหเกิดความเชื่อมโยงขึ้นมา และการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมไดอยูเฉพาะที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้น แต
การมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด จะชวยทําใหเกิดการบูรณาการในเชิง
นโยบายและการปฏิบัติดีย่ิงข้ึน ตอคําถามวาถาทําอยางนี้แลว คุณภาพการศึกษาดีหรือไมนั้น 
คุณภาพการศึกษาอยูที่โรงเรียน แตโรงเรียนจะปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ มีความสุข นั่น
หมายความวาระบบการบริหารจัดการตองเอื้ออํานวยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทํางาน
ไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ  

ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ ไดใหขอเสนอวา มาตรการระยะสั้น คือเรื่องเชิง
นโยบายที่จะตองมอบไป ยกตัวอยาง เชน ที่กคศ.บอกวาที่ทํามาก็ดีแลว ทําไดอยูแลว คงไม
เพียงพอ ตองมีมาตรการ/นโยบาย กํากับลงไปวา จะตองปรับอยางไรถึงจะไดชวยกันแกปญหาได  

สําหรับมาตรการระยะยาว เสนอวา ควรนําเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ๑๘๕ เขต มาจัด 
cluster ประมาณ ๓๐ cluster แลวให ๓๐ cluster นั้นเปน cluster ของมัธยมศึกษา ก็จะไดมี
ความเชื่อมโยงกับเขตการศึกษาเดิม ทั้งนี้ในแตละ cluster ก็ควรเนนอิสระพอสมควรที่จะ
บริหารตนเองได เพื่อจะไมใหเกิดปญหาแบบเดิม  



 ๑๕

นายสมหมาย ปาริจฉัตต มีความเห็นวา มาตรการระยะสั้นควรมีคําตอบและเหตุผลที่
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่ดําเนินการแลวหรือยังไมไดดําเนินการ  

นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ มีขอสังเกตวา ที่ผานมามีการปรับโครงสรางมาโดย
ตลอด เพื่อหวังวาจะไปแกปญหาที่ผูปฏิบัติงาน โดยการนําผลการประเมินการศึกษามาเปน
ตัวอางอิงบาง แตถาหากใชแนวทางนี้ตอไป การออกแบบทั้งระบบยังไมสามารถตอบโจทย
เรื่องคุณภาพการศึกษาได โดยใหความเห็นตอไปวา การศึกษาก็ตองออกแบบกลยุทธเรื่อง
ดัชนีบงชี้คุณภาพเชื่อมโยงเขาไปกับการใหองคกรที่ปรับปรุงและมีบุคลากรที่รับผิดชอบ ซึ่งจะ
ไดรับประโยชนดวยอยางแทจริง นอกจากนี้ตองสรางระบบการแขงขันระหวางผูปฏิบัติงานทุก
ระดับในเขตพื้นที่การศึกษา  

รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร มีความเห็น ๔ ประเด็น คือ ๑) เห็นชอบ
หลักการการจัดตั ้งกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจังหวัด  ๒) เห็นดวยกับรูปแบบที ่มี 
cluster เพราะถาเปนจังหวัดก็เปนโครงสรางแบบเดิม ควรหารูปแบบที่จะไปเสริมใหเกิด
ค ุณภาพด านการศ ึกษา  ๓ )  เห ็นควรให แก กฎหมายที ่เกี ่ยวข องทั ้ง  ๓  ฉบ ับก อน  
๔) ควรใหสพฐ. จัดตั้งสํานักประถมศึกษาและสํานักมัธยมศึกษาเปนการภายในกอน  

นายอมเรศ  ศิลาออน เสนอวา วิธีหนึ่งที่จะแกไขไดคือการทําใหการบริหารมัธยมและ
ประถมศึกษาใหดีข้ึน คือ ตองทําใหครูมีความรูสึกวาเขาไดรับความเปนธรรม มีความกาวหนา
ในอาชีพ มีการแทรกแซงจากภายนอกนอยที่สุด โดยไดใหขอเสนอเพิ่มเติมวา เห็นดวยกับการ
พิจารณาเปนกลุมจังหวัด (cluster) เพราะจะทําใหเห็นถึงจุดออน จุดแข็งของแตละกลุม และ
โรงเรียนที่เขมแข็งสามารถไปชวยโรงเรียนที่ออนแอใน cluster เดียวกัน มีการโอนยายครู
ระหวางจังหวัดเล็กและจังหวัดใหญมีความคลองตัวข้ึน อีกประการคือ หากเราพิจารณาเปน 
cluster นั้น ควรคิดใหมในเรื่องการแบงกลุมจังหวัด cluster ที่เหมาะสมกับเรื่องการศึกษา  

ประธาน มีความเห็นวา การแบงเขตพื้นที่การศึกษาควรแบงเปนลักษณะกลุมจังหวัด 
โดยมีลักษณะเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความสอดคลองและเปนระบบเดียวกัน
ทั้งหมด เพื่อไมใหมีการแบงเขตการดําเนินงานที่มีรูปแบบหลากหลายมากเกินไป เชน เขต
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตกลุมจังหวัดตามแผนการศึกษาชาติ สวนจังหวัดใด
ควรรวมกับจังหวัดใด ควรมีการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ สพฐ.ควรเรงดําเนินการเพื่อใหไดขอสรุป   

 รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ชี้แจงวาสืบเนื่องจากปจจุบันสํานักงบประมาณ
ดําเนินงานภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
ที่อิงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และเพื่อใหการดําเนินงานภาพรวมของ
ประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาควรอยูภายใตโครงสราง



 ๑๖

พื้นฐานกฎหมายเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดวางแผนรูปแบบการดําเนินงานดวย
การบริหารงานแบบกลุมจังหวัด โดยวางแผนหลักเรื่องงบประมาณที่ครอบคลุมการพัฒนา
ประเทศไวทุกดานแลวทั้งดานสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาจังหวัด 

รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ เห็นดวยกับประธานวาตองนําแนวคิดใน 
ระบบมหภาค (macro system) มาผนวกรวมกับแนวคิดระบบจุลภาค (micro system) และถา
พิจารณาวาการศึกษาเปนระบบยอย (sub-system) ตองพิจารณาการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
ระบบยอยอื่นๆ เชน การเมือง การบริหารประเทศ  ดังนั้นการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 
ควรพิจารณาโดยคํานึงถึงระบบยอยที่เชื่อมโยงกับระบบมหภาคดวย ในขณะเดียวกันควร
พิจารณาความเชื่อมโยงของมาตรการระยะสั้นและระยะยาว การดําเนินการตามมาตรการระยะ
สั้น โดยไมมีการปรับโครงสรางเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรการระยะยาวนั้นมีขอจํากัด 
เนื่องจากอาจผิดกฎหมาย จึงสนับสนุนมติที่ประชุมครั้งที่ผานมาวาใหแยกเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ ที่จะมีผูรับผิดชอบคุณภาพการมัธยมศึกษาที่
ชัดเจนขึ้น เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาในปจจุบัน ดูแลรับผิดชอบเฉพาะการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเปนสวนใหญ ทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สวนใหญจะมี
มติใหความสําคัญกับประเด็นของการศึกษาระดับประถมศึกษากอน การแยกเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาจะทําใหคุณภาพการมัธยมศึกษาดีข้ึน ถึงแมวาอาจจะยังไมสมบูรณทีเดียว  

สวนรูปแบบการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา  มีความเห็นวาควรเปนรูปแบบที่มีลักษณะ
ของกลุมจังหวัด (cluster) ที่มีความสอดคลองกับการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
จังหวัดเปนกลุมจังหวัดยอย และมีความเห็นวารูปแบบที่ ๒ รวมกับรูปแบบที่ ๓ เปนรูปแบบที่
มีความเหมาะสม กลาวคือลักษณะของรูปแบบที่ ๒ จะมีทั้งกลุมจังหวัดและจังหวัด สวน
รูปแบบที่ ๓ จะทําใหเขตพื้นที่บางเขตใหญเกินไปเนื่องจากมีหลายจังหวัด รวมทั้งเห็นวาเขต
พื้นที่การศึกษาไมจําเปนตองมีขนาดใหญเทากัน เพราะขณะนี้จังหวัดก็มีขนาดไมเทากัน การ
พิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาอาจมีลักษณะคลายกับการแตงตั้งผูวาราชการ
จังหวัดที่มีการแตงตั้งตามลําดับชั้น โดยผูวาราชการที่ไดรับการแตงตั้งใหมจะตองไปประจําที่
จังหวัดเล็กกอน เมื่อเปนผูวาราชการจังหวัดนานแลวจึงไดไปประจําที่จังหวัดใหญข้ึน  และมี
ความเห็นวารูปแบบที่ ๒ เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดในขณะนี้   

สวนในดานวิธีการ มีความเห็นวาถามีเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาแยกออกมาดูแล
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ โดยโครงสรางของกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเดิมซึ่งจะมี
ทั้งผูแทนที่เปนผูบริหาร  ครูประถมและครูมัธยมรวมกัน เพื่อเปนการสงเสริมการทํางานรวมกัน
และเกิดความเชื่อมโยง เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาที่จะเกิดขึ้นใหมจึงควรมีทั้งครูประถมและครู



 ๑๗

มัธยมเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษารวมกัน จึงเห็นดวยกับมติสภาการศึกษาครั้งที่ผานมาที่
ใหแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา  และถาหากมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงเพื่อความ
เหมาะสมก็สามารถพิจารณาทบทวนและเปลี่ยนแปลงไดในชวงที่มีการปฏิรูปการศึกษารอบสอง  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงวาการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด มีพระราช
กฤษฎีกาออกมารองรับในป ๒๕๕๑  โดยเริ่มทดลองใชตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๖ ในตอนแรกมีขอ
ถกเถียงมากวาจะแบงกลุมอยางไร ในที่สุดไดขอสรุปวา ควรแบงตามพื้นที่ภูมิศาสตร ซึ่งโดย
หลักการทั่วไป จังหวัดที่มีประสิทธิภาพสูงจะเกื้อหนุนจังหวัดที่มีประสิทธิภาพต่ํากวา ในกรณี
ของจังหวัดแมฮองสอน ลําพูน ซึ่งเปนจังหวัดเล็ก ถึงแมจะรวมไวเปนกลุมจังหวัดหนึ่ง ก็ยังมี
ขนาดเล็ก จึงควรมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และเทาที่ปฏิบัติมาไมมีปญหาในการบริหารงาน
เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการกนจ.ไดมีการประกาศกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติราชการ
ของกลุมจังหวัด โดยอาศัยเรื่องของนิติบุคคลที่ไมขัดกับงบประมาณ โดยในกลุมภาคเหนือ
ตอนบน มีจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยปฏิบัติราชการ  ภาคใตตอนลางมีจังหวัดสงขลาเปนศูนย
ปฏิบัติราชการ  สวนเรื่องการบริหาร  ภารกิจใดที่เปนเรื่องภายในของจังหวัด ใหบริหารโดย
จังหวัด แตภารกิจใดสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ใหกลุมจังหวัดเขามาชวยบริหาร  ปจจุบัน
แบงออกเปน ๑๘ กลุมจังหวัด รวมกับกรุงเทพมหานครอีก ๑ กลุมรวมเปน ๑๙ กลุมจังหวัด  

นายสุวัฒน  เงินฉํ่า ชี้แจงวา รูปแบบการแบงเขตพื้นที่การศึกษาตามรูปแบบที่ ๒ ที่มี
ลักษณะเปนกลุมจังหวัด (cluster) ดวยนั้น ขอเนนวาจะเปนกลุมจังหวัดที่รวมกลุมกันทาง
วิชาการเทานั้น ไมเกี่ยวของกับการบริหาร เพราะการบริหารเปนเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษา  
ในปจจุบันมีผูที่ทําหนาที่สงเสริมทางวิชาการคือ ศึกษานิเทศก และจังหวัดจะมีทั้งจังหวัดเล็ก
และจังหวัดใหญ ในขณะที่ศึกษานิเทศกมีเพียงกลุมหนึ่ง และศึกษานิเทศกที่มีในแตละเขตอาจ
มีความชํานาญแตกตางกัน  ไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ จึงควรมีการรวมกลุมจังหวัดเพื่อ
รวมกลุมทางวิชาการ เพื่อเปนการสนับสนุนและเปนพลังการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
กลุมจังหวัดไมไดเปนกลุมจังหวัดในลักษณะที่มีสํานักงานอยูที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้ตองมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของจังหวัดที่จะรวมอีกครั้งหนึ่ง   

ประธาน มีขอเสนอวา ถาเลือกรูปแบบที่ ๒ ในระดับจังหวัดควรมีผูที่ทําหนาที่ประสาน 
เพราะวาปจจุบันมีหลายหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการรวมอยูในจังหวัด ดังนั้นควรให
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เปนผูประสานใชหรือไม ถาในกรณีที่ตองมีผู
ประสานงานในกลุมจังหวัด   

 

 



 ๑๘

นายสุวัฒน เงินฉํ่า  ชี้แจงวาในแงการบริหาร การกําหนดนโยบายหรือการประสานงาน
ซึ่งปจจุบันมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเปนที่รวมของหนวยงานที่จัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานทั้งหมดในจังหวัดวางแผนการดําเนินงานรวมกัน  แตในปจจุบันไมไดมีโอกาส
ปฏิบัติงานรวมกัน สวนเรื่องกลุมจังหวัดตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ควรจะมีการ
ออกเปนระเบียบ หรือหลักเกณฑในการรวมกลุม หรือกลุมอาจมีการตกลงกันเพื่อจัดทําเปน
แผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยใหรวมเขตพื้นที่ที่สามารถรวมได และใหคํานึงถึง
คาใชจายที่สามารถยืดหยุนได และเปนการระดมสรรพกําลังผูที่มีความรูความสามารถทาง
วิชาการในแตละกลุมสาระ และรวมผูที่มีความรูที่หลากหลายจากโรงเรียนตางๆ ซึ่งจะทําให
เพิ่มศักยภาพทางวิชาการใหสูงข้ึน ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวไมไดรวมเรื่องการบริหารงานบุคคล  
 เดิมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นเพื่อตองการให
ครูอยูในพื้นที่ ใหครูสามารถเขากับประชาชนได อยางไรก็ตาม ในระยะหลังเกิดปญหาทาง
วัฒนธรรม โดยในอดีตที่ผานมาผูบริหารสถานศึกษาสามารถยายขามเขตไดทั่วประเทศ 
ขณะนี้ไมสามารถยายขามเขตได แตกคศ.ไดปรับกฎเกณฑใหม ทําใหผูบริหารสามารถยาย
ขามเขตไดโดย อกคศ.เขตพื้นที่เปนผูพิจารณา  ดังนั้น กคศ.ควรปรับหลักเกณฑเพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มความยืดหยุนในการยายผูบริหารใหมากขึ้น  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงวา ขณะนี้มีบางเขตดําเนินการ
ยายผูอํานวยการสถานศึกษาขามเขตไดแลว แตปญหาคือความเปนกันเองของอกคศ.เขต
พื้นที่ที่จะพิจารณาคนที่ข้ึนทะเบียนไวในบัญชีของเขตนั้นกอน ถาพิจารณาคนนอกเขตพื้นที่ 
คนที่ข้ึนทะเบียนไวจะไมไดรับการบรรจุ  

ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช  มีความเห็นวา ปญหาการศึกษาในปจจุบันมี ๒ 
ประการหลักคือ ๑) คุณภาพการศึกษา ๒) การบริหารการศึกษา ทั้งนี้ไดเสนอแนวทางแกไข
ปญหาคุณภาพการศึกษาวาตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษารอบสองตามระเบียบวาระ ๓.๒ ที่
ฝายเลขานุการนําเสนอ ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ ปญหาการบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารบุคคล ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาประสบปญหาอยู ซึ่งถาแกปญหาไมตรงจุด จะทําใหเกิด
ปญหาทางคุณภาพตามมา 

ดังนั้น ที่ประชุมควรพิจารณาขอเสนอของสพฐ.ทั้ง ๔ ขอ และมีความเห็นวาสิ่งที่สพฐ.
ดําเนินการเปนมาตรการระยะสั้น สวนที่กําหนดเปนมาตรการระยะยาวนั้นเปนเพียงมาตรการ
ระยะกลาง  มาตรการระยะยาวคือตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ซึ่งจะเปนการ
แกปญหาโดยแทจริง นอกจากนี้ ไดเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาตัดสินใจเลือกรูปแบบตามที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ  



 ๑๙

กรรมการและเลขานุการ เสนอวา ถาพิจารณารูปแบบการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอมา ๓ รูปแบบนั้น รูปแบบที่ ๑ เปนเขตพื้นที่แบบรายจังหวัด รูปแบบ
ที่ ๒ เปนรายจังหวัดและมี cluster  โดยเปน cluster ในความหมายที่ไมเปนทางการ เปนการ
รวมกันเพื่อชวยเหลือทางวิชาการ รูปแบบที่ ๓ คือ ใชรูปแบบที่ ๒ และ ๓ รวมกัน แบงเปน ๔๙ 
เขต ซึ่งจากการฟงการอภิปรายของที่ประชุม ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาอีกรูปแบบหนึ่งคือ 
รูปแบบที่ ๔  ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบที่ ๓  คือหลายจังหวัดรวมกันเปนกลุมจังหวัด 
แตรวมกันบนพื้นฐานของ cluster  ซึ่งเปนอีกมิติหนึ่งที่แตกตางจาก cluster ในรูปแบบที่ ๒ 
เปน cluster ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ่งมี ๑๘ cluster  

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ มีความเห็น ๒ ประเด็น ดังนี้  
๑) รูปแบบที่ ๔ ที่ที่ประชุมเสนอเปน cluster นั้น ควรเปน cluster ที่มีลักษณะเปน

ทางการ เนื่องจากตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัด การตั้งงบประมาณเปนการตั้งงบประมาณจาก ๒ แหลง คือจากจังหวัดและกลุมจังหวัด 
รูปแบบที่เสนอในรูปแบบที่ ๔  จึงควรเปน cluster ที่เปนทางการ และมีการใชทรัพยากรหรือ
การลงทุนรวมกัน เชน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หรือ
หองปฏิบัติการ e-learning  ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดคุณภาพการศึกษา 
 ๒) ควรตองมีการแกกฎหมายที่เกี่ยวของทั้ง ๓ ฉบับกอน ไมควรทําในลักษณะคูขนานกัน 
โดยไมมีการแกกฎหมาย  

ประธาน เสนอวา ไมแนใจวารูปแบบของ cluster ที่รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
นําเสนอจะสอดคลองกับรูปแบบของ cluster ทางการศึกษา และศักยภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการ จะตอบรับรูปแบบของ cluster ดังกลาวไดหรือไม  ขอใหที่ประชุมชวย
พิจารณาประเด็นดังกลาว และมีความเห็นวา cluster ที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอเปน cluster 
ทางการศึกษา แตถาสอดคลองกันก็เปนผลดี สํานักงบประมาณก็จะบริหารงานไดงายขึ้น ทั้งนี้
ขอใหที่ประชุมพิจารณาถึงเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการดวย เพื่อใหเปนรูปแบบ
เดียวกันภายในกระทรวงศึกษาธิการ หรือถาจัดใหมีความสอดคลองกับกระทรวงมหาดไทยก็
สามารถดําเนินการไดเลย  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นดวยกับรองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ วา
การศึกษาเปนสวนยอยของการพัฒนาประเทศทั้งระบบ โดยอิงกับโครงสรางหลักของประเทศ
ที่มีพ.ร.บ.ตางๆ รองรับ จากประสบการณการปฏิรูปการศึกษา ๑๐ ปที่ผานมามีบางจุดที่เปน
รอยตอที่ไมสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได ในโอกาสที่จะปรับตรงนี้ จึงควรปรับใหเกิดการ 
บูรณาการ หรือการรวมพลังดานทรัพยากรการศึกษาไปพรอมกัน 



 ๒๐

ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน มีความเห็นวาประเด็นเรื่องการแกกฎหมายเปนเรื่องที่
มีความจําเปน และสาเหตุที่ตองมีการแตงตั้งอนุกรรมการฯ ข้ึนมาเพื่อใหไปพิจารณาประเด็น
ทางกฎหมาย โดยขอเสนอเดิมนั้นขอใหมีการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาและสมาคม
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทยไดยกรางประกาศการจัดตั้งเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาเพื่อรอเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม และท่ีประชุมสภา
การศึกษาในครั้งนั้น มีมติมอบหมายใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯไปพิจารณาเรื่องการแก
กฎหมาย คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว เสนอขอไมตองแกกฎหมาย โดยเสนอรูปแบบการ
จัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามาเพื่อที่ประชุมนั้น มีความเห็นวาถาที่ประชุมมีมติวาตองแก
กฎหมาย จะสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอมาได โดยยังไม
จําเปนตองระบุจํานวนเขตพื้นที่ เพราะที่ประชุมมีมติไปแลวในการประชุมครั้งที่ผานมาวาใหมี
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษา   

ทั้งนี้เสนอวารูปแบบของเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ควรใชระบบการรวมจังหวัดแลว
แบงเปน cluster  และควรมอบหมายอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาอีกครั้งเรื่องจํานวนเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใหพิจารณาถึงจํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน และควรนําการรวมกลุมของ
โรงเรียน การแบงของสามัญศึกษาเดิม และใหรวมการพิจารณาเรื่องการแบงเขตตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักนายกรัฐมนตรีดวย โดยใหนํามาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาในครั้งตอไป 

นายวิทธยา บริบูรณทรัพย มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแกกฎหมายวาตามที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอวานาจะใชกฎหมายเดิมไดนั้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายเดิมใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาเปนผูพิจารณาตัดสินใจประกาศเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมได
โดยการเสนอความเห็นของสภาการศึกษา โดยกฎหมายที่เกี่ยวของ คือที่บัญญัติไวในพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๗ และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
มาตรา ๓๓  ซึ่งถาพิจารณาแลว เปนกฎหมายที่มุงใหคุณประโยชนตอประชาชนและสวนรวม
ในสังคม ประเด็นการแกกฎหมายจึงไมใชประเด็นสําคัญในขณะนี้  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า เห็นดวยวาเขตพื้นที่การศึกษาอาจมีลักษณะตามรูปแบบที่ ๑ หรือ
รูปแบบที่ ๒  แตควรรวม cluster เพื่อการบริหารและพัฒนา และอาจปรับเขตผูตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลอง และใหมีคณะกรรมการรวมฯ โดยอาจใหผูตรวจราชการ
เปนประธาน ไปวางแผนการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาใหเกิดการบูรณาการ  แตการ
บริหารจัดการจําเปนตองดําเนินการในแตละเขตพื้นที่ ไมเชนนั้นจะขัดกับพ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  



 ๒๑

รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  มีความเห็น ๓ ประเด็น ดังนี้  
๑) หลักการเรื่องการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนแลว และถาพิจารณาวา

เขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหโรงเรียน การทําใหเปนพื้นที่
หมุนเวียน ขนาดของจํานวนโรงเรียนและขนาดของพื้นที่มีความหมาย และคิดวารูปแบบที่ ๓ 
มีความเหมาะสม แตควรพิจารณาความเหมาะสมเรื่องจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาอีกครั้ง   
 ๒) ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ  เรื่อง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด 
มีจุดมุงหมาย ๓ ประการ คือ ๑) การสรางเอกภาพของกระทรวงกับนโยบายที่ลงสูพื้นที่           
๒) การทําใหเกิดนโยบายที่สอดคลองกับจังหวัดในการพัฒนา ๓) เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูใน
จังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ๓) เรื่อง cluster มีความเห็นวาขอเสนอของนายสุวัฒน เงินฉํ่า เปนความยืดหยุนที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการเชิงวิชาการ แตในขณะเดียวกัน ถาเปน cluster ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กนจ.สามารถแตงตั้งผูแทนของภาคการศึกษา
เขาไปในฐานะสวนประกอบยอยไดอยูแลว ดังนั้น cluster ทางการศึกษา จึงไมควรมีลักษณะ
ของการบริหารเชิงงบประมาณ แตเปน cluster ที่ประสานเชิงนโยบายและสอดรับกับทิศ
ทางการพัฒนายุทธศาสตรเชิงพื้นที่  
 นอกจากนี้ มีความเห็นวามาตรการระยะสั้นเปนเรื่องที่มีความจําเปน และคิดวามติที่
ประชุมครั้งที่ผานมีความชัดเจน แตเมื่อดําเนินการไมได กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
มาตรการแกปญหาระยะสั้นที่ชัดเจนออกมา  

นายวัชรินทร  ศรีบุรินทร  ชี้แจงวา ตามที่ประธานตั้งประเด็นวาสังคมหรือผูเรียนไดรับ
ผลดีอะไรจากการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษานั้น  ในฐานะผูปฏิบัติขอชี้แจงขอเท็จจริง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจ โดยเปรียบเทียบวาถาผูเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ จะ
ทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผูเรียน และในฐานะผูสอนก็จะมีความสุขกับการนําพา
ผูเรียนไปสูเปาหมายปลายทางไดอยางมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีศึกษานิเทศกเปนหนวย
สนับสนุนหรือเครือขายที่จะเกื้อหนุนชวยเหลือใหไปสูเปาหมายไดอยางมีทิศทาง มีแผนที่
กํากับในการเดินทางอยางชัดเจน และมีกองเสบียงที่จะชวยเรื่องงบประมาณใหตรงตาม
เปาหมาย  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงวาการแยกเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาออกจากประถมศึกษาทําใหเกิดผลดีคือ สามารถลดความขัดแยงระหวาง
ประถมศึกษากับมัธยมศึกษา  ทําใหหนวยงานสามารถพัฒนาตามความชํานาญเฉพาะ ซึ่งจะ
ทําใหบรรยากาศการทํางานดีข้ึน และทํางานอยางเกื้อหนุนกันมากขึ้น  สวนในดานคุณภาพไม
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สามารถรับรองไดเต็มที่  เพราะถาตราบใดมีกลไก แตงบประมาณมีจํากัด หรือลดลง หรือยัง
ขาดครู คงไมสามารถรับรองเรื่องคุณภาพได ทั้งนี้ สพฐ.ไดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
การมัธยมศึกษามาเสร็จเรียบรอยแลว และพรอมจะเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดวย 

สวนเรื่อง cluster  ถาพิจารณารูปแบบที่ ๔ ตามที่ที่ประชุมเสนอ อาจดีในเชิงนโยบาย 
แตเปน cluster ที่มีขนาดใหญ ถาเปนตามนั้นโรงเรียนแตละแหงจะตองมีความเขมแข็งตาม
เปาหมายของสมศ. โดยตองมีมาตรการควบคูดวยวาโรงเรียนเหลานั้นตองสามารถเปน
เอกเทศ เปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ  และมีความเห็นวา cluster อาจมีมากกวา ๑๘ cluster 
เพื่อที่จํานวนสมาชิกในแตละ cluster จะไดไมมากเกินไปตามตัวอยางของกระทรวงมหาดไทย 
เชน ในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล มีจํานวน
โรงเรียน ๑๐๒ โรง แตขณะนี้มีการแยก ๓  จังหวัดออกมา ซึ่งคงจะตองมีการพิจารณาใน
รายละเอียดอีกครั้ง  

นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  ชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อมีการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา  ซึ่งขณะนี้สพฐ.ไดสนับสนุนใหมีการตั้งเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เมื่อโรงเรียนตางๆ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จะเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เชน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายดวยกัน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนดวยกัน 
โรงเรียนประถมศึกษาดวยกัน โรงเรียนขยายโอกาสก็อยูในเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนในเขตพื้นที่การมัธยมศึกษากับโรงเรียนในเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สามารถอยูรวมกันและเชื่อมโยงกันได และเมื่อมีการประกาศแลว โรงเรียนที่อยูในความดูแล
ของทั้งสองเขต จะมีความชัดเจนเรื่องการจัดการศึกษามากขึ้น และมีบริบทของการศึกษาแต
ละระดับมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันเรื่องการพัฒนาคุณภาพ โดยสามารถแขงขันกันเอง
ภายในเครือขาย หรือแขงขันกันระหวางเขต ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาเปนระบบจังหวัด  

นอกจากนี้ ยังมีผลเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ครูที่เคยสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา ก็จะมีการเพิ่มศักยภาพทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง การพัฒนาขวัญกําลังใจ 
สงผลใหเกิดคุณภาพของผูเรียน  นอกจากนี้ เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบการกระจายอํานาจ และ
รับผิดชอบแตละระดับทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ก็จะตองกํากับติดตามใหผลสัมฤทธิ์
เกิดขึ้นอยางชัดเจน  ดีกวาที่ผูอํานวยการบางเขตเชี่ยวชาญเรื่องหนึ่ง บางเขตเชี่ยวชาญอีก
เรื่องหนึ่ง  รวมทั้งทําใหศึกษานิเทศกมีเครือขายการเชื่อมโยง เชน ถาเปนเขตจังหวัด ๓ เขต
ยอยอยูดวยกัน พอเปนเขตจังหวัดก็จะสามารถใชสารสนเทศที่อยูในเครือขายรวมกันได ทําให
เกิดคุณภาพ เพราะแตละกลุมวิชามีการดูแลกันอยางทั่วถึง เปนภาพรวมของจังหวัด  ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะทําใหสามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเกิดขึ้นได   
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แมจะมีเขตพื้นที่ประถมศึกษากับมัธยมศึกษาอยูดวยกันในจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานงานเครือขายจังหวัด ซึ่งมีองคประกอบของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
ประธานเครือขายพัฒนาคุณภาพระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ ถาใหเปนคณะกรรมการที่เชื่อมโยงกันภายในจังหวัด แลว
เลือกตั้งมาเปนประธาน โดยมีบทบาทกํากับดูแลเรื่องคุณภาพวิชาการใหจังหวัด บูรณาการ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดได จะทําใหสามารถดูแล
คุณภาพการศึกษาของประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดได  ไมใชลักษณะตางคนตางอยู 
แตชวยกันดูแลภายในจังหวัด เชื่อมโยงการทํางานรวมกันภายใตสังกัดเดียวกันคือ สพฐ. 

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีความเห็น
สอดคลองกับที่ประชุมเรื่องรูปแบบวาควรมีลักษณะเปน cluster ที่เปนทางการ โดยมี
ความเห็นวาจํานวน ๑๘ cluster เปนจํานวนที่มีขนาดใหญเกินไป เนื่องจากยังมีโรงเรียน
จํานวนมากที่ยังไมพรอม และยังไมเปนนิติบุคคล จึงอาจมีมากกวา ๑๘ กลุมจังหวัด แตให ๑๘ 
เปนเปาหมายในการขับเคลื่อน ซึ่งควรมอบหมายคณะอนุกรรมการฯไปพิจารณาเรื่องจํานวน
อีกครั้ง และมีความเห็นวามีความจําเปนตองแกกฎหมายกอน เพื่อใหสามารถดําเนินการเรื่อง
ตางๆ ที่จะตามมา ไดถกูตองตามกฎหมายตอไป  

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เห็นดวยกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานวาจํานวน ๑๘ cluster ใหญเกินไป ควรมี cluster ยอยอยูใน ๑๘ cluster ใหญ 
เนื่องจากมีความเปนหวงวา cluster จะเปนตัวนํากลุมจังหวัดในการดําเนินงาน และการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในจังหวัดตองใชงบประมาณ ซึ่งชองทางที่จะเสนอขอ
งบประมาณตองเปนชองทางของ ๑๘ cluster ถาเปน cluster ยอยใน ๑๘ cluster  จะสามารถ
นําโครงการพัฒนาโรงเรียนเขาสูชองทางการขอตั้งงบประมาณโดยกลุมจังหวัดตามพระราช
กฤษฎีกาได 

ประธาน กลาววา ตองการความชัดเจนเรื่องคุณภาพ ตองสามารถตอบไดวาคุณภาพจะ
ดีข้ึนอยางไร หลังจากตัดสินใจแยกเขตพื้นที่มัธยมออกจากประถมแลว   โดยถาอนุกรรมการฯ 
พิจารณาไวแลว ก็ขอใหรายงานใหที่ประชุมทราบ หรือสพฐ.ทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพ
การมัธยมศึกษาไวแลวก็ขอใหรายงานแผนฯ ตอที่ประชุมดวย เพื่อใหมีเหตุผลประกอบที่
เพียงพอวาการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาออกจากประถมศึกษาไมใชเปนเพียงการ
แกปญหาการบริหารงานภายในกระทรวง ทั้งนี้ขอใหสพฐ. รายงานถึงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาที่เตรียมมานําเสนอตอที่ประชุม  
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เลขานุการอนุกรรมการฯ (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายเสนห ขาวโต) นําเสนอที่ประชุมวา ในภาพรวม สพฐ. คิดวาถามีการปรับปรุงคุณภาพเรื่อง
การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแลว อาจตองลดจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยูใน
ขณะนี้ ๑๘๕ เขต ใหนอยลง โดยในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมหลายอําเภอ โรงเรียน
มีจํานวนมาก การแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาออกไปจะทําใหคุณภาพดีข้ึน  และการบริหาร
จัดการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ควรมีลักษณะเปนสํานักงานยอย (sub 
station) คือสาขาของเขตพื้นที่ที่อยูในแตละอําเภอ โดยใหรองผูอํานวยการเขตซึ่งมีจํานวน
มากอยูประจําการ ใหรองผูอํานวยการเขตเหลานี้รับผิดชอบในสํานักงานยอยที่อยูตามอําเภอ  
หรือในแตละอําเภออาจแบงยอยเปนสถานียอยอีกได ข้ึนอยูกับภารกิจและพื้นที่ของเขตพื้นที่
นั้น และใหมีเจาหนาที่ ซึ่งอาจเปนศึกษานิเทศกหรือเจาหนาที่สงเสริมการศึกษาไปชวยรอง
ผูอํานวยการเขตเหลานั้น 

 นอกจากนั้น การแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา จะทําคุณภาพการศึกษาดี ข้ึน 
เนื่องจากนักเรียนที่จะมีคุณภาพเพิ่มข้ึน เพราะไดคนที่มีความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ  โดยตรงที่จะมาชวยวางแผน หรือสรางนวัตกรรมเพื่อนักเรียน ครู และสถานศึกษา  
ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ซึ่งมี ๑๘๕ เขต มีผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ความสามารถดาน
มัธยมศึกษานอยเมื่อเทียบกับผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ความสามารถดานการประถมศึกษา 
กลาวคือในพื้นที่ ๑๘๕ เขต มีรองผูอํานวยการเขตประมาณเกือบ ๒,๐๐๐ คน ในขณะท่ีเปน
รองผูอํานวยการเขตจากกรมสามัญเดิมเพียง ๙๕ คน และเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งหมด ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน มีเจาหนาที่ของสามัญเดิมเพียง ๗๖๕ คน 
โดยประมาณ นอกจากนั้นเปนเจาหนาที่ของสปช.เดิมและสป. 

การใชระบบเครือขาย ในปจจุบันมีการใชเครือขายสงเสริมพัฒนาคุณภาพทางดาน
วิชาการ โดยในปจจุบันมี ๔ เครือขาย ในแตละเครือขายมีศูนยพัฒนาสาระวิชา ซึ่งเปนวิชา
หลัก ๙ วิชา ใหครูแตละกลุมสาระวิชารวมกันพัฒนาองคความรูของครู เพื่อนําไปสอนนักเรียน
โดยตรง เชน ครูภาษาอังกฤษที่มีจํานวนมากรวมกันในจังหวัด แตกระจายไมทั่วถึง ถาใช
รูปแบบใหม  จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันสัมมนาระหวางครูภาษาอังกฤษทําใหมีองค
ความรูที่จะนําไปสอนรวมกันได มีการรวมคิด รวมผลิตสื่อการเรียนการสอน และทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมสาระวิชาตางๆ ไดอยางหลากหลายมากยิ่งข้ึน  หากมีการแยกเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษาออกจากประถมศึกษาแลว การบริหารงานบุคคลก็จะชัดเจนขึ้น ครู และ
ผูบริหาร มีโอกาสวางแผนการดําเนินงานเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพ  ครูมีขวัญกําลังใจ ซึ่ง
จะทําใหเกิดคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ตามมา เมื่อครูดีครูเกง คุณภาพก็จะเกิดกับผูเรียน 
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 อีกประการหนึ่ง คือ เรื่องงบประมาณ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนมัธยมประสบปญหาเรื่อง
งบประมาณ  แตไมไดหมายความวาเขตพื้นที่การศึกษาไมมีความสามารถในการบริหาร
จัดการสามารถจัดได  เพราะมีโรงเรียนประถมที่มีความขาดแคลนมากกวาโรงเรียนมัธยม
มากมายมหาศาล  ดังนั้นจึงจัดไปใหในสวนที่ขาดแคลนกอน โรงเรียนมัธยมจึงไมไดรับการ
ชวยเหลือดานงบประมาณ  ถาแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาออกไป ก็จะสามารถบริหาร
จัดการดวยตัวเองได แมจะไดรับงบประมาณนอยก็ตาม  

สวนเรื่องการพัฒนาอัฉริยภาพหรือความถนัด จะรวมถึงการดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียน ซึ่งหากมีเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาแลว ครูและบุคลากรจะมีความรูความเขาใจ
พฤติกรรมของเด็กในชวงวัยรุน  ซึ่งมีพฤติกรรมแตกตางกับเด็กในระดับประถมศึกษา  รวมทั้ง
เกิดความเชื่อมโยงของเครือขายทางการศึกษา ตั้งแตเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
กลุมจังหวัด เพื่อไปสูเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการ ใหมีความยืดหยุนและ
สอดคลองกันทั้งระบบในกระทรวงศึกษาธิการ ไมวาจะเปนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา หรือเขตตรวจราชการ ซึ่งจะตองมีการพิจารณารวมกันอยางรอบคอบ ขณะนี้
จึงยังไมสามารถกําหนดจังหวัดในแตละ cluster ได 

ทั้งนี้ไดเสนอใหมีคณะกรรมการประสานงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด ซึ่งใกลเคียง
กับขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และมีบทบาทหนาที่ก็คลายคลึงกัน คือเพื่อเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด และ ๓) คือ เครือขายพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ของภาคจังหวัด มี ๔ ระดับประกอบดวย ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย  

สิ่งที่เปนสาระสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  ศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่การศึกษาเดิมจะ
กระจายอยูในเขตพื้นที่ตางๆ ทําใหมีพลังในการพัฒนางานดานวิชาการนอย ถาไดรวมกันจะมี
พลังสูงข้ึน  ศึกษานิเทศกของประถมศึกษาซึ่งมีโรงเรียนที่ตองรับผิดชอบในแตละจังหวัดมาก 
การรวมเครือขายของศึกษานิเทศกจะเปนไปในลักษณะตั้งหลักที่จังหวัด แตทํางานในลักษณะ
เครือขายของจังหวัด และผลักดันขับเคล่ือนเครือขายพัฒนาคุณภาพทั้ง ๔ ระดับ สําหรับ
ศึกษานิเทศกของระดับมัธยม แตละจังหวัดมีโรงเรียนไมมาก ศึกษานิเทศกก็มีจํานวนไมมาก
เชนเดียวกัน ฉะนั้นตองรวมกลุมในลักษณะของ cluster  ศึกษานิเทศกจะสามารถมาชวย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในแตละจังหวัดได  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงเพิ่มเติมวา สามารถฉายภาพให
เห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ๗-๘ เรื่อง เชน ๑) ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาตองมี
จํานวนพอเพียง วุฒิการศึกษาตรง หรือผานการประเมิน ซึ่งสามารถรับรองได ๒) กลไกการ
พัฒนาดานวิชาการ ซึ่งนอกจากการกระจายศึกษานิเทศกใหเหมาะสมมากขึ้นแลว จะเพิ่มใหมี



 ๒๖

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะเปนแมขายในการอบรมและ
แลกเปล่ียนเรียนรู ๓) การใชหลักสูตรในโรงเรียนที่ดีข้ึน สื่อตองมีความพรอมข้ึน  ไอซีทีตอง
นํามาใชไดตรงกับความตองการและตองใชประโยชนไดอยางแทจริง ๔) การบริหารจัดการ จะ
คลายคลึงกับเกณฑการประเมินของสมศ. ๕) การมีสวนรวมระหวางกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง และครูในโรงเรียน รวมท้ังกรรมการนักเรียน  ๖) การทํางานที่เอื้ออํานวย เชน 
โรงเรียนตองทําแผน และการันตีใหไดวาภายใน ๓ ป คุณภาพจะเกิดขึ้น ๗) ตองสงตอให
โรงเรียนขยายโอกาสภายในกี่ป  ๘) โรงเรียนมัธยมศึกษาตองผานการประเมินของสมศ.ให
ครบถวนภายในกี่ป  ซึ่งจะตองมาพิจารณารวมกัน 

 สวนในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนเรื่องที่ทําไดยาก 
เพราะแมแตประเทศอังกฤษที่ใหความสําคัญและลงทุนเรื่องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนสูงกวาประเทศไทยหลายเทา ก็ยังไมสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนได  อยางไรก็ตาม ควรมีทิศทางการดําเนินงานที่ดีข้ึน ถาที่ประชุมใหความเห็นชอบกับ
แผนดังกลาว สพฐ.จะไปทํารายละเอียดและมอบหมายสํานักที่รับผิดชอบจัดทําแผนเสนอ
ตอไป  

ประธาน สรุปวา เนื่องจากที่ประชุมนี้เปนที่ประชุมที่ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
เพราะฉะนั้นขอคิดเห็นและขอสังเกตที่เปนประโยชน กระทรวงศึกษาธิการจะรับไปพิจารณา
ดําเนินการ และตามที่ที่ประชุมครั้งที่ผานมามีมติใหแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษาออกจาก
ประถมศึกษา โดยอยูภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประชุมครั้งนี้
เห็นควรใหดําเนินการตอไป โดยใหสพฐ.กําหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อใหเกิดผลทางปฏิบัติไป
พลางกอน ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎหมาย กอนดําเนินการควรแกกฎหมายใหเสร็จสิ้น   

สวนรูปแบบการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา อาจกําหนดเปน ๗๖ เขตจังหวัด และมี
กลุมจังหวัด โดยใชรูปแบบที่ ๒ ผนวกรวมกับรูปแบบที่ ๔ กําหนดกลุมจังหวัดเปน ๑๘ กลุม
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน สวนรูปแบบการตั้งกลุมจังหวัดยอย 
(sub cluster) วาจะมีลักษณะอยางไร ขอใหเปนเรื่องการบริหารจัดการภายในของสพฐ. หรือ
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ และขอใหถือโอกาสปรับเขตทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการให
สอดคลองกันทั้งระบบ ทั้งเขตตรวจราชการ  และเขตพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใหดีข้ึน 
รวมทั้งมีความยืดหยุนมากขึ้น หรืออาจจะรวมเรื่องการบริหารงานบุคคลไวดวย ในรายละเอียด
ใหสพฐ.ไปพิจารณาอีกครั้ง  สําหรับมาตรการระยะกลาง ขอใหแกกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อ
นําไปสูขอเสนอแนะทั้งหมดของที่ประชุม โดยตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ ๓ ฉบับ 
ไดแก  พ .ร .บ .การศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .  ๒๕๔๒   พ .ร .บ .ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และพ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  



 ๒๗

ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ มีความเห็นวา รูปแบบที่ ๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่ยึด
เขตจังหวัด ๗๖ เขตและมี cluster มีลักษณะวาแตละเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาแตละจังหวัด
เปนสมาชิกของ cluster ดังนั้นควรใหคณะอนุกรรมการฯไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งจากที่ประชุม
สภาการศึกษาที่ผานมามีความเห็นวา เปน cluster ในเชิงการบริหาร และอาจคิดจากเขตพื้นที่
การศึกษาเดิมรวมกันไดอยางไร หรือคิดจากเขตบริหารราชการแผนดิน ๑๘ กลุมจังหวัด แลว
มาแยกกันอยางไรโดยไมยึดเขตจังหวัดเปนตัวหลัก สรุปวา ฝายเลขานุการควรบันทึกใน
รายงานการประชุมวา ที่ประชุมเลือกรูปแบบที่ ๒ และ ๓ และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการจะยึด cluster เปนหลัก ซึ่งควรมอบหมายใหคณะอนุกรรมการไปศึกษาอีกครั้ง  

นายวิทธยา บริบูรณทรัพยและนายวัชรินทร ศรีบุรินทร เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๒ โดย
ชี้แจงวา เขตพื้นที่การศึกษาที่ยึดเขตจังหวัด ๗๖ เขตจะดูแลเรื่องการบริหาร และมี cluster 
ดูแลเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง ๗๖ เขตในเรื่องวิชาการ และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควร
กําหนดเวลาการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ๓ ฉบับ ซึ่งกรรมการและเลขานุการ ชี้แจง
วา การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) จะ
ใชระยะเวลาประมาณ ๒-๓ เดือน โดยและประมาณเดือนพฤษภาคมจะนําเขาวาระประชุมสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ  

ทั้งนี้ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เมื่อคราวประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๑ มติที่ประชุมมอบหมายใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการศึกษา
ขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได
ดําเนินการศึกษาโดยกําหนดทางเลือกเกี่ยวกับรูปแบบและจํานวนของเขตพื้นที่การศึกษาแลว 
พบวามี ๓ รูปแบบตามที่เสนอ ซึ่งผานการวิเคราะหมาเรียบรอยแลว เพื่อใหกรรมการทุกทาน
ไดเลือกในวันนี้ ซึ่งสอดคลองกับการชี้แจงของนายวัชรินทร ศรีบุรินทร ซึ่งเปนอนุกรรมการฯ   
ชุดนี้ดวยเชนกัน  

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีความเห็นวา 
ควรเปนรูปแบบที่ ๓ คือเขตพื้นที่การศึกษารวมจังหวัดจํานวน ๔๙ เขต เพราะควรให cluster 
มีหนาที่บริหารดวยไมใชเพียงประสานเรื่องวิชาการเทานั้น สรุปวา ควรเปนรูปแบบที่ ๒ และ
รูปแบบที่ ๓ โดยปรับปรุงคําวารวมจังหวัดเปน cluster จังหวัด ที่อาจเปนเขตบริหารราชการ
แผนดิน ๑๘ กลุม หรือมากกวาตามความเหมาะสม  

นายสมหมาย ปาริจฉัตต  มีความคิดเห็นวา รูปแบบที่ ๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่ยึดเขต
จังหวัด ๗๖ เขต แตมี cluster คือเขตบริหารราชการแผนดิน ๑๘ กลุมจังหวัด เปนเขตพื้นที่
การศึกษาดวย   



 ๒๘

นายพนม พงษไพบูลย เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่ยึดเขตจังหวัด 
๗๖ เขต แตมี cluster กลาวคือจําเปนตองยึดเขตจังหวัด แลวใหจังหวัดรวมกลุมกันเพื่อทํางาน
ดานวิชาการ ซึ่งเปนการพัฒนาดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องศึกษานิเทศกเพื่อ
รวมกลุมศึกษานิเทศกชวยกันและพัฒนาเปนกลุมจังหวัด  

รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๓ แตตองยึด cluster ซึ่ง 
๑๘ กลุมอาจใหญเกินไป อาจมีการแบงยอยภายในกลุมลงอีก ซึ่งควรมอบหมายให
คณะอนุกรรมการไปศึกษาอีกครั้ง  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นวา ควรแบงเปน ๓ สวนแตละสวนมีความ
เชื่อมโยงกัน คือ ๑) กลุม cluster ๑๘ กลุมจังหวัด ๒) กลุม sub cluster เนื่องจาก ๑๘ กลุม 
ใหญเกินไป ๓) หนวยบริหารคือจังหวัด ทั้งนี้ควรใหคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง 
๔๙ เขตจะยึดโยงกับ ๑๘ กลุมจังหวัดไดโดยไมซอนกัน  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีความเห็นวา ควรยึดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด และมี cluster 
เพื่อดูแลเรื่องวิชาการและนโยบายในภาพรวมเพื่อสอดคลองกับระเบียบบริหารราชการของ
ประเทศ จะทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพมากกวา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๓ โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา อาจปรับการรวมจังหวัด โดยอาจแบงยอย ๑๘ กลุมตามเขตบริหาร
ราชการแผนดินทั้งนี้รูปแบบดังกลาวไมไดเนนเรื่องวิชาการอยางเดียว แตปญหาหนึ่ง คือ บาง
เขตพื้นที่มีขนาดเล็กมาก ทั้งยังมีอกคศ. เหมือนเดิม จะเกิดปญหาผูบริหารไมสามารถ
หมุนเวียนกันได ทั้งนี้ควรใหคณะอนุกรรมการไปหารือกันวาจะรวมกลุมจังหวัดในลักษณะไหน 
โดยเกาะเกี่ยวกับกลุมจังหวัดที่เปนมาตรฐานกลาง   

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๓ ซึ่งจะมีความ
สอดคลองกับระดับอาชีวศึกษา คือ การอาชีวศึกษาจะจัดรูปแบบสถาบันในลักษณะ ๑๘ กลุม
จังหวัดตามเขตบริหารราชการแผนดินโดยอาจเพิ่มอีก ๔-๕ กลุม เนื่องจากบางกลุมใหญ
เกินไปที่ไมสามารถที่จะเกาะเกี่ยวกันได  และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรปรับโครงสราง
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบูรณาการใหสอดคลองกัน 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอวา การตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเพิ่ม และ
ยังมีเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ดังนั้นจะมี cluster อยางไร ตองดูในภาพรวม ซึ่งในสวนนี้อาจรอ
ได เพราะถาหากปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสามารถตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาไดแลว จะตอง
ไปออกกฎหมายลูกอีก  



 ๒๙

ศาสตราจารยธีรวุฒิ บุณยโสภณ  มีความเห็นในมุมมองระดับมหาวิทยาลัยวา ตองการเห็น
นักเรียนที่จบจากมัธยมศึกษาแลวปอนเขาสูระบบมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และขณะเดียวกันดวย
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณรอยกวาแหงตองการเขามามีสวน
รวมในการชวยฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกับสพฐ.ในระดับมัธยมศึกษา
ดวย ซึ่งขณะนี้สถาบันพระจอมเกลาพระนครเหนือรวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทําระบบ
การศึกษา e-learning ทําใหสามารถกระจายรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองเขาสูโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ๒๐ โรง โดยใชงบประมาณของบริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน)  

ทั้งนี้เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๓ ซึ่งเปนเขตพื้นที่การศึกษารวมจังหวัดจํานวน ๔๙ เขต โดย
มีความเห็นวา มีความเหมาะสมเปนการประหยัดและรวมทรัพยากรทางการศึกษาดวยกัน ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่พยายามไมใหเกิดความซ้ําซอนกันในการจัดการศึกษา กลาวคือ 
จะทําใหมหาวิทยาลัยที่อยูในพื้นที่ทั่วประเทศไดเขาไปรวมในการชวยเหลือ cluster ตาง ๆ ที่จะ
จัดขึ้นมา ไมวาจะเปน cluster ๑๘ กลุม หรือเปน sub cluster ซึ่งเปนขอดีคือ เมื่อมหาวิทยาลัย
ลงไปแลวก็สามารถชวยระดับอาชีวศึกษาไดดวย  และยังชวยใหการพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครู
มัธยมศึกษาใหสามารถสรางเยาวชนที่มีคุณภาพและปอนกับมหาวิทยาลัยไดดวย  

ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๓ แตกลุม cluster ควรเปน
จํานวนเทาไร ขอใหอนุกรรมการฯ ไปศึกษา โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา เขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวไมเหมือนเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  เพราะเขตนี้จะเปนเขต
ลอยมีสภาพคลายกับการตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดพรอมกับการตั้งสภาตําบลขึ้นมาในป 
๒๕๓๗ ที่นําไปสูการทบทวนเขตพื้นที่ของทองถิ่นทั่วประเทศไทย โดยเปล่ียนจากหลักพื้นที่
ไมซอนแตอํานาจซอน กลายเปนพื้นที่ซอนแตอํานาจไมซอน ซึ่งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาที่ตั้ง
ข้ึนไมมีพื้นที่ของตัวเอง พรอมกันนี้ตองไปแกไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 
เพราะมีการแยกตามเขตพื้นที่การศึกษาเชนกัน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ตองคิดเรื่องเหลานี้ดวย
เพราะยังมีเวลาระหวางขั้นตอนการปรับปรุงแกไขกฎหมาย  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ เห็นดวยกับการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา โดยใหมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย และเลือกรูปแบบที่ ๓ โดยใหอนุกรรมการฯ ไปศึกษาเพิ่มเติม แตมี
ขอสังเกตวา หากมีการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาออกมาแลว จะทําใหการบริหารงานดีข้ึน
หรือไม โดยใหความเห็นวาหากเรื่องการบริหารงานมีปญหาควรแกใหตรงจุด ซึ่งปญหาใหญ
ของการศึกษาไทย คือ การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบแยกสวน  ซึ่ง
เจตนารมณของผูที่รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมายถึง การรวมการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งหมดเพื่อความตอเนื่อง  
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นายวิทธยา บริบูรณทรัพย เสนอวา ประเด็นเรื่องการปรับปรุงแกไขกฎหมายนาจะใช
กฎหมายเดิมได โดยกฎหมายเดิมใหอํานาจรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาตัดสินใจในการเพิ่ม
ประกาศเขตพื้นที่การศึกษา โดยการเสนอความเห็นของสภาการศึกษา ที่กฎหมายเดิมบัญญัติ
ในมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม และ
มาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

ประธาน ใหความคิดเห็นวา กระทรวงศึกษาธิการควรศึกษาเรื่อง cluster ของ
การศึกษาโดยเฉพาะ และสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุมไดวา ๑) ตองมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของ ๒) ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการ
มาตรการระยะสั้นไปพลางกอน เทาที่ไมขัดกับกฎหมาย ๓) เรื่องรูปแบบการตั้งเขตการ
มัธยมศึกษา ที่ประชุมเลือกรูปแบบที่ ๒ และรูปแบบที่ ๓ โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้  
๑) ใหมีเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด ๒) ใหมีเขตพื้นที่การมัธยมศึกษากลุมจังหวัด ๓) ใหมี
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัดดวย ขณะน้ีมีเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘๕ เขต 
ซึ่งเล็กกวาเขตจังหวัดทั้งนี้หากปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตองมี
การปรับปรุง ซึ่ง สพฐ. ตองไปศึกษารายละเอียด จึงขอหารือที่ประชุมเรื่องควรมีเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาจังหวัดหรือไม 

นายอมเรศ ศิลาออน นายชิงชัย หาญเจนลักษณ และศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช 
ไมเห็นดวยที่จะใหมีเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด เนื่องจากจะมีปญหาเรื่องการบริหาร
บุคคล ซึ่งถาเปนเขตพื้นที่ขนาดใหญจะบริหารบุคลากรมีความคลองตัว จะมีบุคลากรที่มี
คุณภาพดีกวาในระยะยาว และการโยกยายจะอยูในกลุมครูมัธยมศึกษาดวยกัน ซึ่งจะ
ตอบสนองความตองการของผูที่ขอยายไดดีกวาเดิม  และขอใหมีความเชื่อมโยงระหวางการ
มัธยมศึกษาและการอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยดวย  

รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เห็นดวยกับรูปแบบที่ ๓ โดยมีเหตุผล คือ ประการ
แรก เขตพื้นที่เปนหนวยสนับสนุนโรงเรียน ดังนั้นจํานวนและขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมมี
ความสําคัญ ประการที่ ๒ ถาจังหวัดเล็กเกินไป ปญหาเรื่องการหมุนเวียนบุคลากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะผูบริหาร ซึ่งขนาดสถานศึกษากับขนาดการบริหารโรงเรียนอาจมี
ความหมาย ทั้งนี้เขตพื้นที่การมัธยมศึกษากลุมจังหวัด หมายความวา ถาเปนจังหวัดใหญ ควร
ใหเปน ๑ เขต และถาเปนจังหวัดเล็ก หลายจังหวัดอาจรวมกันเปนหนึ่งเขตพื้นที่ 

กรรมการและเลขานุการ สรุปจากการหารือที่ประชุมเห็นวา ควรยึด ๑๘ กลุมจังหวัด
ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้ถาจะปรับใหเขากับรูปแบบที่ ๓ คือใน ๑๘ เขต ที่เปน
เขตใหญแลว ๑ เขตจะมีหลายจังหวัด บางจังหวัดอาจมีโรงเรียนมากพอที่จะสามารถเปนเขต
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ได โดยไมตองรวมกับจังหวัดอื่น และบางจังหวัดอาจจะมี ๒-๓ จังหวัดรวมกันเปนหนึ่งเขต แต
ตองไมมีการรวมจังหวัดแลวขามเขต ๑๘ กลุมจังหวัด เพราะฉะนั้น ๑๘ เขต อาจแบงเปน sub 
cluster ตามความหมายของที่ประชุมได สุดทายจะโยงเขาไปหาการทําบูรณาการกับระบบ
ใหญของประเทศ  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า ชี้แจงวา จากเอกสารการประชุมหนา ๕๔ จะเห็นวา cluster ที่เสนอ 
๔๙ เขต ตัวอยางเชน เขต ๑ มีปตตานี นราธิวาส ยะลา เขต ๒ มีสงขลา สตูล เขต ๓ มีพัทลุง 
กระบี่ เขต ๕ มีเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะฉะนั้นมีทั้งเปนเขตจังหวัดเดียวเนื่องจาก
มีปริมาณงานมาก แลวมีการรวม คือการจัด cluster จะคํานึงถึงปริมาณงาน ซึ่งเปนไปตามที่
กรรมการใหความเห็น ทั้งนี้มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่อง cluster ที่สอดคลองกับเขตบริหาร
ราชการแผนดินนั้น ขณะที่ ศึกษาเห็นวาจะเปนปญหาเรื่องการขามเขตตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการหรือไม อยางไรก็ตามความคิดเรื่องการรวมกันเปนกลุมจังหวัด ตองมี
คุณลักษณะ ๒ ประการ ประการหนึ่งคือ เรื่องการบริหารจัดการ และประการที่ ๒ ยึดโยงกับ
ภาพรวม ซึ่งเปน cluster เชิงนโยบาย หรือทางการพัฒนา หรือการตรวจราชการก็ตามตอง
แยกไมอยางนั้นแยกการบริหารตรงนี้ออกจากกัน แตเชื่อมโยงกัน  

ประธาน เสนอวา ถาที่ประชุมเห็นดวยกับการมี cluster ๑๘ กลุมจังหวัดบวกกับเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เปน ๑๙ เขต และมี sub cluster จะทําใหกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินงานรวดเร็วข้ึน เชน การปรับเขตตรวจราชการใหสอดคลองกับ cluster การจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัดจะไดงายขึ้น สําหรับการปรับ cluster ควรใหมีความสอดคลองกับ ๑๘ 
กลุมจังหวัดโดยการปรับนั้นไมควรใหขามเขตกลุมจังหวัดกัน  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า มีความเห็นวา ตองแยกวาถาเปน cluster ๑๘ กลุมจังหวัดโดยระบบการ
ตรวจราชการหรือการวางแผน จะดําเนินการใหสอดคลองกัน แตเขตบริหารตองไมเปน sub cluster   

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ มีความเห็นวา ควรรวมกลุมใหอยูในกลุมเขตตรวจราชการ 
แตตองบริหารจัดการแตละกลุมจังหวัดเสมือนเปนจังหวัด  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นวา เขตการมัธยมศึกษาตอง
มากกวา ๑๘ แตเมื่อประกอบกันเขาแลว ตองมารวมตัวกันที่ ๑๘ ซึ่งอาจมี ๔๙ เขตเหมือนเดิม  

ประธาน ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุป โดยขอทบทวนความ
คิดเห็นของที่ประชุมสรุปไดดังนี้ ๑) ตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ๒) ขอให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการกําหนดมาตรการระยะสั้นไปพลาง
กอน เทาที่ไมขัดกับกฎหมาย ๓) การกําหนดเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ใหกําหนดเปน ๑๘ 
กลุมจังหวัดเหมาะสมหรือไม  
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กรรมการและเลขานุการ  ใหขอเสนอวา ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไมควรให
ปรากฎตัวเลข ๑๘ ข้ึนมา บอกวาเห็นชอบกับหลักการรูปแบบที่ ๓ สวนเรื่องจํานวน จัดแบงให
เหมาะสม สอดคลองและยึดโยงกับกลุมจังหวัดตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจะรับไปยกรางกฎหมาย คาดวาใชเวลาประมาณ ๒ สัปดาห แลว
นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม กอนที่จะนําเขาคณะรัฐมนตรี 

นายวัชรินทร ศรีบุรินทร  เสนอวา การจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ตองมีการแก
กฎหมาย ตองใหเปนไปตามกระบวนการแกกฎหมาย เชน เรื่องสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมมีอํานาจในการแกไข ที่ผานมา กคศ.เปนหนวยงานหนึ่งที่เปนอุปสรรคตอการ
บริหารงานบุคคล รัฐมนตรีในฐานะประธานกคศ. อยากใหมีการทบทวนในมติที่มีไปแลว แตยัง
ไมมีการบังคับใชหรือยังไมไดแจงผูปฏิบัติ เพื่อจะไดดําเนินการควบคูไปกับมาตรการที่ทานได
มอบใหกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฎิบัติ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไดเสนอวา เกี่ยวกับกคศ.มีผูแทนจากทุกองคกรหลักนาจะ
สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ เชน หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และ
การโยกยายผูบริหารสถานศึกษา เรื่องเหลานี้นาจะเปนเรื่องของชองวางทางการสื่อสาร
มากกวา ถามีขอเสนอแนะจากตัวแทนของประถมหรือมัธยมก็จะทําใหการพิจารณาและการ
จัดทําหลักเกณฑสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติไดมากที่สุด  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ในหลักการเบื้องตนของการแยกเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา โดยใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกอนประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา  
  ๒) ในระยะระหวางดําเนินการ มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนดมาตรการระยะสั้นในการดําเนินงานไปพลางกอน โดยตองไมขัดกับกฎหมาย 
 ๓) เห็นชอบกับรูปแบบการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ตามรูปแบบที่ ๓ ที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ  ทั้งนี้ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
จํานวนเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม  โดยใหสอดคลองกับระบบกลุมจั งหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
 ๔) มอบหมายสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายกรางกฎหมายที่เกี่ยวของภายใน ๒ 
สัปดาห  



 ๓๓

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  เร่ืองเพื่อพิจารณา : ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ   รายงานวา ประเด็นการปฏิรูปการศึกษารอบสอง 
ประกอบดวย ประเด็นหลัก ๙ ประเด็น สํานักงานฯ กําลังดําเนินการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และจัด focus group แบงเปน ๔ ครั้ง ประกอบดวย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จังหวัดสงขลา 
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จังหวัดขอนแกน และครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๒ กรุงเทพมหานคร เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว จะมีคณะอนุกรรมการหนึ่งชุด สรุปประเด็น
ตาง ๆ เพื่อนํามารายงานที่ประชุม กอนจะจัดทําเปนแผนยุทธศาสตร และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป  

ทั้งนี้ขอหารือที่ประชุมเรื่องการใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ทํางานเรื่องนี้ โดยมี ศาสตราจารย 
ยงยุทธ ยุทธวงศ เปนประธาน ศาสตราจารยกิตติคุณเกษม วัฒนชัย และนายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เปนอนุกรรมการที่ปรึกษา  
 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๒) 

การพิจารณา 
ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ  เสนอวา คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาแตละชุด 

ควรมีสวนรวมในการพิจารณาประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกัน และ
เห็นภาพรวมทั้งหมด 

นายพนม พงษไพบูลย  ไดใหขอเสนอวา อนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๗ ชุด เปน 
standing committee ซึ่งสวนใหญจะสอดคลองกับภารกิจ ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา 
สําหรับอนุกรรมการดานวิจัย ติดตามและประเมินผล ดูแลเรื่องเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได แต
ถามอบภารกิจเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอีก จะไมสอดคลองกับประเด็นหนาที่ของการวิจัย 
ติดตามและประเมินผล ซึ่งควรตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุด เพื่อผลักดันเรื่องเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ เพราะเรื่องนี้ตองใชความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอวา การรับฟงความคิดเห็นควรเชิญ
กลุมเปาหมายที่มีประสบการณตรงแตกตางไปจากกลุมเปาหมายที่เชิญเปนประจํา จะไดมี
ความคิดเห็นที่หลากหลาย และควรมีงานวิจัยสนับสนุน ซึ่งถามีกรรมการวิจัยจะสามารถทํา
อะไรไดเร็วข้ึน นอกจากนี้ควรทําการศึกษาประสบการณการปฏิรูปการศึกษาจากตางประเทศ  



 ๓๔

ทั้งนี้ในเอกสารการประชุมสรุปการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขอใหเขียนวาผานมาตรฐานเหมือนกับหนวยงานอื่น เพื่อจะไดเกิด
กําลังใจที่จะทํางานรวมกัน  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า ใหขอเสนอแนะวา งานวิจัยเรื่องการกระจายอํานาจ เรื่องคุณภาพ
การศึกษา ของหนวยงานตางๆ มีจํานวนมาก ควรมีการนํามาสังเคราะห ซึ่งจะไดองคความรู
จํานวนมากโดยไมจําเปนตองทําวิจัยใหม 

ผูชวยศาสตราจารยเลขา ปยะอัจฉริยะ  เสนอวา ประเด็นที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย ควรเพิ่มเรื่องผูบริหาร เพราะที่ผานมาผูบริหารเปนกลไกสําคัญของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู  

กรรมการและเลขานุการ ขอเสนอศาสตราจารยธีรวุฒิ บุณยโสภณ เปนประธาน
อนุกรรมการดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งทานเปนกรรมการสภาการศึกษาที่เชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยี  

ประธาน ขอใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองเรงดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหแลวเสร็จภายในเวลา ๒ เดือน คือประมาณสิ้นเดือน
มีนาคม   
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) เห็นชอบการดําเนินงานทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา โดยมอบหมายให
สกศ.เรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหรับความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินการ 

๒) เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจดานการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองตามที่เสนอ โดยมีศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ เปนประธาน และให
เพิ่มคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีก ๑ คณะ โดยมอบหมาย
ศาสตราจารยธี รวุฒิ  บุณยโสภณ เปนประธาน  และพิจารณาจัดองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ ตามความเหมาะสม  
 
 
 
 



 ๓๕

ระเบียบวาระที่ ๓.๓  เร่ืองเพื่อพิจารณา : การปรับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕  
 – ๒๕๕๙)  

กรรมการและเลขานุการ รายงานโดยสรุปวา การปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ เปน
แผนที่ผานความเห็นชอบโดยสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรี ตั้งแตป ๒๕๔๕ เปนแผน ๑๕ ป 
แตเนื่องจากปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายบริบท และแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ใชมา
เปนระยะเวลาครึ่งแผน ประมาณ ๗ ป ซึ่งที่ผานมาไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในหลายมิติ จึงเห็นควรมีการปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย แผนบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกฎหมายหลายฉบับที่ได
ปรับปรุงแกไข ทั้งนี้ไดมอบหมายใหอนุกรรมการดานนโยบายและแผนการศึกษา โดยมี  
รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร เปนประธาน  
 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๓) 

การพิจารณา 
นายเจต ประภามนตรีพงศ เสนอวา ขอฝากคณะอนุกรรมการดานนโยบายและ

แผนการศึกษาใหความสําคัญเรื่องการศึกษาเอกชน เนื่องจากสามารถชวยแบงเบาภาระการ
จัดการภาครัฐไดอยางดี ทั้งนี้จากขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบวา การ
ลงทุนของนักเรียน ๒ ลานคน การศึกษาเอกชนมีโรงเรียน ๔,๐๐๐ โรงแตไดรับงบอุดหนุน
เพียง ๑๕,๐๐๐ ลาน คือ รอยละ ๕ ของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด และขอความ
อนุเคราะหใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาดูแลการพิจารณากฎหมายโรงเรียนเอกชนดวย  

รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร เสนอวา เรื่องการปรับแผนการศึกษาแหงชาติ
เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
เพื่อใหมีการเรงรัดการนํานโยบายของรัฐมนตรีไปปฏิบัติ ขณะนี้มีขอมูลมากมายเกี่ยวกับ
แผนการศึกษาชาติ โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งควรทํา focus 
group เพื่อรับฟงความคิดเห็น เชน บทบาทของภาคเอกชนที่เขามามีสาวนรวมในการจัด
การศึกษา เปนตน  

 นายทองอยู แกวไทรฮะ เสนอวา ขอฝากคณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนการ
ศึกษาใหความสําคัญเรื่องการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อประโยชนของประชาชนที่ตองการ
การศึกษาระบบนี้อยูมาก  

 

 



 ๓๖

นายปรีดา ประพฤติชอบ  มีความเห็นวา แผนการศึกษาแหงชาติในระยะตอไป ควรมี
เปาหมายใหการศึกษาเพื่อปลูกฝงจริยธรรมและคุณธรรมแกเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ขอหารือที่ประชุมวาจะนําเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาดานจริยธรรม
คุณธรรมใหมีสัมฤทธิ์ผลอยางแทจริงไดอยางไร ซึ่งกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงวา ประเด็นนี้
คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนจะรับไปดําเนินการ และอนุกรรมการสภาการศึกษา
เฉพาะกิจดานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จะรับไวเพื่อประสานเขาไปในแผนใหญ
ตอไป 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรงรายงาน
วาปจจุบันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในละนอก
หองเรียนอยางไร ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับอิสลามศึกษาก็มีความกาวหนาในหลายเรื่อง เชน 
โรงเรียนทางภาคใตจะสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจํานวน ๑๐ ชั่วโมง จากเดิมที่มีเพียง  
๑-๒ ชั่วโมง สําหรับรายละเอียดเรื่องนี้จะหารือกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตอไป 

นายไพฑูรย จัยสิน เสนอวา แผนการศึกษาชาติควรคํานึงถึงความเหมาะสมทั้ง ๔ ดาน 
คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และอาชีวศึกษา  

ประธาน มอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดําเนินการปรับปรุงแผนการ
ศึกษาแหงชาติ รวมทั้งการจัดทําแผนกลุมจังหวัด และแผนจังหวัดไปพรอมกัน และที่ตองเรง
เรื่องการปฏิรูปการศึกษา เพราะบางเรื่องจะไดนํามาใชประโยชนในปการศึกษา ๒๕๕๒ โดย
ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม หากแลวเสร็จก็จะไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ขอใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่รับผิดชอบเรงประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อใหไดขอสรุปที่ครบถวน โดยตองผิดชอบควรตองคํานึงถึงสวนของภาครัฐและ
ภาคเอกชนควบคูกันไปในแตละเรื่องดวย   

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมใหความเห็นชอบการดําเนินงานปรับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – 
๒๕๕๙) และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษาเปน
ผูดําเนินการ โดยใหรวมถึงการจัดทําแผนการศึกษากลุมจังหวัด และแผนการศึกษาจังหวัดดวย 
 
 
 



 ๓๗

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพื่อทราบ : การจัดตั้งสถาบันแหงชาติเพื่อการผลิตและพัฒนาครู  
 “กัลยาณิวัฒนา” 

กรรมการและเลขานุการ รายงานวา เรื่องการจัดตั้งสถาบันแหงชาติเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครู “กัลยาณิวัฒนา” ขอเสนอเปนเอกสารการประชุมเทานั้น และการประชุมครั้งตอไปจะ
นําเปนประเด็นอภิปรายสืบเนื่องอีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียดปรากฏในเอกสารการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ 

ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงาน
ความกาวหนาวา ขณะนี้ไดจัดทําขอกําหนดและลักษณะเงื่อนไขการดําเนินงานเรียบรอยแลว 
โดยมีศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน เปนประธานและคณะศึกษาจะจัดทําโครงการพรอมกับราง
กฎหมายการจัดตั้งสถาบันฯ ทั้งนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษา
ไทย จํานวน ๑ ลานบาท คาดวาภายใน ๓ เดือน รางกฎหมายที่เกี่ยวของจะแลวเสร็จเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งจะเปนการยกฐานะสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) วัดไรขิงตามที่รัฐมนตรีมีดําริ  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานขอใหดําเนินการรางกฎหมายการจัดตั้งสถาบันฯ ใหแลว

เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ  
กรรมการและเลขานุการ มีเรื่องเสนอเพิ่มเติมคือ เรื่องการปรับตําแหนงที่ปรึกษาใน

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากมีผูทรงคุณวุฒิอาวุโสหลายทานกรุณารับเปนที่
ปรึกษา แตการเปนที่ปรึกษาตามชื่อเดิมไมสามารถแสดงบทบาท ออกเสียงลงมติ รวมทั้งการ
เบิกเบี้ยประชุม ดังนั้นเพื่อใหมีความสะดวกในการบริหารจัดการ จึงขอหารือที่ประชุมปรับ
ตําแหนงที่ปรึกษาเปนอนุกรรมการที่ปรึกษา รายละเอียดปรากฏในเอกสารการประชุมระเบียบ
วาระที่ ๕  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการสภา

การศึกษา เปนตําแหนงอนุกรรมการที่ปรึกษา  
 



 ๓๘

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 

นายวีระ  พลอยครบุรี 
นายกวิน   เสือสกุล 
นางโชติกา  วรรณบุรี 
นางนันทิชา  แจมนุราช  

                                                             ผูจดรายงานการประชมุ 

นายนพพร  สุวรรณรุจ ิ 
 รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 


